
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดันครสวรรค 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป 2561  

วันที่  22  กุมภาพนัธ  2561 

เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
----------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

ผูมาประชุม 

     ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1.  นางจิตรา  หมีทอง   ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2.  นายภราดร  อุดมการเกษตร  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค  (1)  

3.  นายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

4.  นายวิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

5.  นายณรงค  พนมวัน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

6.  ด.ต.ธงชัย  วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

7.  นายสุรจิต  บัวทองศร ี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

8.  นายสมชาย  ยุกติรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

9.  นายวิโรจน  กลิ่นโตนด  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอตาคลี 

10. นายกิติรัตน   ภัทรปรีชาสกลุ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอตาคลี 

11. นายชวน   กรณีย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย

12.  นางอังสุมาลย  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

13.  นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

14.  นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอลาดยาว 

15.  นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว (เลขานุการสภาฯ) 

16. นายอรรถพร   แรงกสิกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว

17.  นายสุรวิทย  ฤทธ์ิฉ่ํา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

18.  นายนิยมศักดิ์  ภักดีจันทร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

19.  ร.ต.ต.วรจําเรญิ  วรทอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอชุมแสง 

20.  นายสมบูรณ  สุวรรณโสภณศิร ิ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอชุมแสง 

21.  นายธีรพันธ  ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอทาตะโก 

22. นายธนยศ   ปริบุญณะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมวงก 

23.  นางธนิดา  ศกุนรักษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอพยหุะคีรี 

24.  นายขาว  พัดศรี   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 

25.  นายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอเกาเลี้ยว 



- 2 - 

 

26.  นายเกรียงรบ  หนูคํา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอชุมตาบง 

27.  นายชวฤทธิ์  วิบูลรัตน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอแมเปน 
 

 ฝายบรหิาร 

1.  นายไกรสิน  ศิลปาจารย  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัตหินาที ่

     นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

2.  นางสีไพร โกธรรม   รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค    

3.  นายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

4.  นางบญุยวีร  ชาติวัลลภ  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

5.  นางอวยพร  สุขไสย   ผูอํานวยการกองคลงั 

6.  นายสราวุธ  สายหยุด   ผูอํานวยการกองชาง 

7.  นางกาญจนา  ไชยพรหม  ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

8.นางสาวอราม   วัฒนะ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

9.  นายสันติ  จันทรเผิบ   ผูอํานวยการกองกจิการพาณิชย 

10. นางสิรพิร บรริักษเลิศ  ผูอํานวยการกองพสัดุและทรพัยสิน 

11. จาเอกเอกราช  กะระกล  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

12. นางนัจวนันท  พีระญาอานนท หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   

13. นายอภิรักษ     อุนใจ  ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จริประวัติ) นครสวรรค 

 

ผูไมมาประชุม 

 ฝายสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

 - ไมมี - 

 ฝายบรหิาร 

-  ไมมี - 
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ผูลาประชุม 
 ฝายสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดนครสวรรค 
1. นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  รองประธานสภา อบจ. นครสวรรค (2) 

2. นายกวี   อัศวรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

3. นายเผชิญ   พวงสมบัต ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอตาคลี 

4. นายสมศักดิ์   แจมฟา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอแมวงก

5.นางบุญลือ    สงเสรมิอุดมชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอพยหุะคีรี 

6. นายวรศักดิ์   นิ่มดิษฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอหนองบัว 

7.นายยงยุทธ    สังขสุด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอตากฟา 

8.นายนัยศาลิน  ถนอมมิตรวัฒนา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอโกรกพระ 

 

ฝายบริหาร 

 - ไมมี - 

 

ผูขาดประชุม 
     ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
     - ไมมี – 

     ฝายบริหาร 

     - ไมมี - 

 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายอุทัย  ทุเรียนทอง    หัวหนาฝายการประชุม 

2.  นางสาวอาภาพัตร  ชาญชัยมงคล  หัวหนาฝายกิจการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3.  นายปกาสิต  มณีลังกา   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

4.  นางนพรัตน  ไชยมงคล   หัวหนาฝายงบประมาณและการพัฒนา 

5. นางจันทนา   ผดุงจิตต    หัวหนาฝายการเงิน 

6.  นางอุบล    เติมประยูร   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

7. นางสาวสุพิชญา  กุลนาพันธ   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  

8. นางพันธวดี   เฟองจันทร   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

9. นางอุไร  ศิรินทรวงษ    เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

10. น.ส.จอมสุณิสา  คันธพงษจิรภาส  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

11.  น.ส.สุกัญญา  พะจุไทย   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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12.  น.ส.ภิญญาพัชญ  แหงมงาม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

13.  น.ส.พิมพชนก  ชุณวิรัตน   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน 

14. นายกรุงทอง   ธิชัยสกุล   บก.หนังสือพิมพเพื่อประชาชน 

15.นายสมควร   ตรีสูงเนิน   นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ 

16.นายสมชาย  ปนเพ็ง    วิทยุ FM 95.75 MH  ต.หนองปลิง 

17. สอ.กรกช   พระมน    เจาหนาที่ปองกันชํานาญงาน  

18.  นางกัญญา  วรรณฤกษ   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

19.  นางสาวอาภาพร  ชํานาญหมอ  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

20.  น.ส.วิภาวี   วิระสันติ   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 

************************************************ 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

เลขานุการสภา อบจ.นว. สวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน เขานั่งประจําที่ ที่เจาหนาที่ไดจัด

ไวด วยคะ  บัดนี้  ที่ ประชุมสภาองคการบริหารส วนจังหวัด

นครสวรรคในการประชุมสภาองคการบริหารส วนจั งหวัด

นครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561  พรอมแลว 

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดมาครบ

องคประชุมแลว ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง  

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ข้ึนจุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ ตอไปเปนประกาศสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป 

2561 ตามที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติ

กําหนดวันสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญประจําป 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 

2561 ถึงวันที่ 17  มีนาคม  2561  มีกําหนด 45 วันนั้น ดังนั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช 2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

พุทธศักราช 2552  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 ตั้งแต

วันที่  1 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่  17 มีนาคม 2561 จึง

ประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  26 มกราคม 

2561  นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค  ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขึ้นทําหนาที่

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการประชุม

สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 กลาวเปดการประชุม

และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญคะ 
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นางจิตรา  หมีทอง   -  เรียนทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  รองปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค หัวหนาสวนราชการ หัวหนาฝาย และทาน

สื่อมวลชนและทานผูมีเกียรติทุกทานนะคะ  วันนี้เปนการประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ประจําป 2561  ในวันนี้เปนการประชุมเพื่อใหสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

2561 อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2560 ไปตั้ง

จายรายการใหมและเรื่องอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เปนไปดวยความเรียบรอย บัดนี้ได

เวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 ณ บัดนี้คะ 

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 1 คะ 

 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง ประธานแจงเพื่อที่ประชุมทราบ  

นางจิตรา   หมีทอง   - วันนี้เราไดมีทานรองปลัดฯ  ไดยายมาจากจังหวัดปราจีนบุรี  

ประธานสภา อบจ.นว.  คือทานรองสีไพร  โกธรรม  เปนรองปลัดขององคการบริหารสวน 

จังหวัดนครสวรรคของเรา ซึ่งมาใหมคะ แนะนําตัวหนอยนะคะ  

เชิญคะ 

 

นางสีไพร   โกธรรม   -  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

รองปลัด อบจ.นว. ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทานคะ 

กอนอื่นตองขอขอบคุณองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค นะคะ  

ที่ใหโอกาสไดรวมงานนะคะ ก็จะตั้งใจทํางานใหดีที่สุดภายใตกรอบ

ระเบียบกฏหมายเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชนชาว

จังหวัดนครสวรรคและประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ขอบคุณคะ 
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นางจิตรา  หมีทอง - คะขอบคุณคะ เปนทานรองปลัดนะคะมีไฟแรง มาชวยทาง 

ประธานสภา อบจ.นว. องคการบริหารสวนจังหวัดอีกทานหนึ่งนะคะ เนื่องจากตอนนี้เรามี

ทานปลัดฯ  ซึ่งปฏิบัติหนาที่ และมีทานรองแคหนึ่งทานเอง ในสวน

ของผูบริหารเปนระดับผูบริหารนะคะ อีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องที่ดีของ

กองการศึกษาฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดจัดโครงการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันนะคะ ซึ่งจะอบรม 

      ในระหวางวันที่  26 – 28  กุมภาพันธ 2561 โดยมีใบประกาศ 

 นียบัตรดวยนะคะ เรียนเชิญทานสมาชิกฯ ทุกทานเขารวมไดคะ  

ฝากทานสื่อมวลชนไปดวยนะคะวา ทางโครงการของเราไดจัดการ

อบรมซึ่งเรามีอาจารยชาวตางชาติ ซึ่งสอนที่ English school  จะมา

สอนภาษาอังกฤษ กับประชาชนทั่วไป ขาราชการ บุคลากรและทาน 

สมาชิกฯ ดวนนะคะที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน คุยกับลูกหรือไม

ก็ ไปตางประเทศ ก็จะมีสวนหนึ่งที่เราจะไดเรียนรู เชิญทานสมาชิก

ฯ นะคะสมัครไดเลยโดยการเรียนฟรี โครงการนี้ไมไดมีคาใชจาย 

ไมไดมีงบประมาณอะไรที่จะเบิกจาย เปนการใชบุคลากรที่เรามีอยู

นะคะ เปนโครงการที่มีประโยชนกับทั้งสมาชิกฯ บุคลากร และ

ประชาชนทั่วไปคะ   

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 2 คะ 

 

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นครสวรรค 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ขอเชิญทานคณะกรรมการคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ  - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

คณะกรรมการตรวจรายงาน  เมื่อวันที่  22 กันยายน 2560  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ 

การประชุม    ตรวจรายงานการประชุม ซึ่งประกอบดวย นางสาวชุติมา เสรีรัฐ 

     นายเผชิญ     พวงสมบัติ    นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ 

  นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ  และนางธนิดา ศกุนรักษ   

ไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 5  ประจําป 2560 

เมื่อวันที่  19  กันยายน 2560 ซึ่งจากการไดตรวจรายงานการ 

ประชุมและไดฟงจากเครื่องบันทึกเสียงแลว ปรากฏวารายงานการ

ประชุมดังกลาวถูกตองครบถวนทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณาครับ  

 

นางจิตรา  หมีทอง    - รายงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะคะ  

ประธานสภา อบจ. นว.   สมาชิกทานใดที่จะขอเปลี่ยนแปลงแกไขในรายงานโปรดกรุณาชวย 

ตรวจดูดวยนะคะ ถาไมมีถือวารับรองรายงานการประชุมนะคะ 

 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  5 ประจําป 

2560 เมื่อวันที่  19  กันยายน 2560   

 

นางจิตรา   หมีทอง - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 3 คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประจําป  2560 นะคะ รอบที่ 2 

ในระยะเวลาในการติดตามเดือนเมษายน – เดือนกันยายน พ.ศ.

2560 

 

นางจิตรา   หมีทอง    - เชิญทานนายกคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   

ปลัด อบจ.นว ปฏิบัติหนาที่ ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

นายก อบจ.นว. องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และ

เพิ่มเติมฉบับที่ 2  พ.ศ.2559  ขอ 13 (3) กําหนดใหรายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและการประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา

ทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 

 ในที่ เปดเผยภายใน 15 วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา  

30 วัน โดยอยางนอย ปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ในการนี้องคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560 รอบที่  2 ระยะเวลาในการติดตามเดือนเมษายน – 

กันยายน 2560 เสร็จเรียบรอยแลวจึงสงรางรายงานการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ระยะเวลาในการ

ติดตามเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.2560 เพื่อใหทาน

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แจงตอสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรคทราบ และหากสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค มีขอเสนอแนะ ขอสังเกตในการติดตามและ

ประเมินผลดังกลาวประการใด สามารถเสนอใหนายกองคการ

บริหารส วนจังหวัดนครสวรรคทราบ เพื่อ เปนขอมูลเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคตอไป 

รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
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นางจิตรา   หมีทอง    - คะ ในระเบียบวาระที่ 3  นะคะ เปนการรายงานติดตามประเมิน 

ประธานสภา อบจ. นว.  ผลของแผนพัฒนาประจําจังหวัดนครสวรรคนะคะ  ในงบประมาณ 

ประจําป  2560 ในรอบที่  2  เปนรายงานผลเพื่อใหสมาชิก

ทราบ จะมีหนั งสื อซึ่ ง เปนรายงานผลติดตามประเมินของ

แผนพัฒนานะคะ สงใหทานสมาชิกทุกทานแลวนะคะ ถือวาเปน

เรื่องที่ทางสมาชิกฯ ลองตรวจสอบวาเปนไปในตามแผนหรือไม 

ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 4 คะ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่อง กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ของสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ประจําป 2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความ 

ประธานสภา อบจ. นว.    จําเปนตองกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ของสภา  

    องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อใหการดําเนินงานใน 

หนาที่ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเปนไปดวย

ความเรียบรอย ดังนี้ 

     1. สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป  2561  

     2. สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป  2562 

ดังนั้น จึงเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

เพื่อพิจารณากําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ของสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ประจําป 2561  และสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป  2562  

ตอไป สําหรับระเบียบวาระที่เกี่ยวของเชิญเลขาฯ  ไดชี้แจงคะ 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 

เลขานุการสภา อบจ.นว. 1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช 2540 

 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พุทธศักราช  2552  มาตรา 22  ในป

หนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

ประจําปใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด สมัยประชุม

สามัญที่มีกําหนดสี่สิบหาวัน  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถิ่น พุทธศักราช  2547  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2 ) 

พุทธศักราช  2554  ขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุม

สามัญประจําประยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญ

ประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป

ของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรก

ของปถัดไป ใหประธานสภาฯ ทองถิ่น นําปรึกษาในที่ประชุมสามัญ

ประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 (1) มา

บังคับใชโดยอนุโลม ขอ 11 (1)  สําหรับองคการบริหารสวน

จังหวัด ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทาน

ประธานสภาฯ ไดดําเนินการตอไปคะ 

นางจิตรา   หมีทอง   - ทางทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงเรื่องระเบียบขอใหเสนอวัน  

ประธานสภา อบจ.นว. ประชุมสมัยประจําป สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2561 และ 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป  2562  นะคะ ตอไปนี้จะเปนการ

ใหทางสมาชิกไดเสนอทั้ง  2 สมัย เริ่มจาก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 

ประจําป  2561  คะ เชิญทานสมาชิกเสนอไดเลยคะ 
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นายนพดล   สันติภาพจันทรา - กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค นครสวรรค กระผมนายนพดล  สันติภาพจันทรา สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ ขอเสนอ 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป  ของสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ดังนี้  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป  2561  

ตั้งแตวันที่  23 กรกฎาคม  2561  ถึง  วันที่  5  กันยายน  2561   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําป  2562  ตั้งแตวันที่  4 กุมภาพันธ  

2562 ถึง วันที่  20  มีนาคม  2562  ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ทานสมาชิกฯ นะคะ ทานนพดล  สันติภาพจันทรา  ไดเสนอ 

ประธานสภา อบจ.นว. สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป  2561  ตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม 

2561 ถึง วันที่  5  กันยายน  2561 และสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 

ประจําป  2562  ตั้งแตวันที่  4   กุมภาพันธ  2562  ถึง  วันที่  20 

มีนาคม  2562  นะคะ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมคะ 

ถาไมมีก็ถือวา ทานนพดล   สันติภาพจันทรา  ไดเสนอมานั้นเปน

การเริ่มสมัยสามัญประจําป สมัยที่ 2  ประจําป  2561  ตั้งแตวันที่ 

23  กรกฎาคม  2561  ถึง  วันที่  5  กันยายน  2561  ในสวน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป  2562  ตั้งแตวันที่  4  กุมภาพันธ 

2562  ถึง  วันที่  20  มีนาคม  2562  คะ ตอไปขอเขาสูระเบียบ

วาระที่  5  นะคะ  เชิญทานนายกฯ คะ   

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   

ประจําป  2561  ตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 – วันที่  5   

กันยายน  2561 และสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป  2562   

ตั้งแตวันที่  4   กุมภาพันธ  2562  -  วันที่  20  มีนาคม  2562   
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

ระดับจังหวัด 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ปลัด อบจ.นว ปฏิบัติหนาที่ ดวยจังหวัดนครสวรรค ไดประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประสาน  

นายก อบจ.นว. แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 

โดยแตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ที่คัดเลือกกันเองไมเกิน  5  ทาน เปนกรรมการ ไดแก 

1. นายนพดล  สันติภาพจันทรา สมาชิกสภาอบจ.นว. เขตอําเภอเมืองฯ 

2. นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.นว. เขตอําเภอเมืองฯ 

3. นายสมชาย  ยุกติรัตน  สมาชิกสภา อบจ.นว. เขตอําเภอเมืองฯ 

4. นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภา อบจ.นว. เขตอําเภอลาดยาว 

5. นายธนยศ     ปริบุณณะ  สมาชิกสภา อบจ.นว.    เขตอําเภอแมวงก 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนง  2  ป นับตั้งแตวันที่ประกาศแตงตั้งเปน

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจั งหวัดนั้ น 

คณะกรรมการดังกลาวขางตนจะครบวาระในการดํารงตําแหนง 2 ป 

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ  2561 ซึ่งตามแนวทางและหลักเกณฑ

การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น กรณีครบวาระ 2 ป  ใหปรับปรุงประกาศใหเปนปจจุบัน

เสมอโดยจัดใหมีการคัดเลือกแทนตําแหนงที่วางลงภายในสี่สิบหาวัน 

นับแตวันที่ครบวาระดํารงตําแหนงและในกรณีที่เห็นวาจะเปน

ประโยชนตอทางราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะ 

คัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารงตําแหนงไดกอนสี่สิบหาวัน 

ใหผูไดรับการคัดเลือกมีวาระการดํารงตําแหนงไมกอนวันที่ผูดํารง

ตําแหนงเดิมครบวาระ ในการนี้ องคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค จะตองจัดสงรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดนครสวรรค เพื่อเสนอตอผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 

ปรับปรุงประกาศแตงตั้งเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถิ่นระดับจังหวัด จึงขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ไดดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค  จํานวนไมเกิน  5  คน เปนคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด เพื่อจัดสงใหสํานักงาน 
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สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ปรับปรุงประกาศ

แตงตั้งเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 

ใหเปนปจจุบันตอไป  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ 

  ในสวนที่เกี่ยวของตอไป (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ทางทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาที่นายก ฯ นะคะ ไดเสนอเรื่อง 

ประธานสภา อบจ. นว.   การครบวาระการดํารงตําแหนงนะคะ ในเรื่องคณะกรรมการ 

ประสานแผนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตวันที่ 

16 กุมภาพันธ 2561 นะคะ โดยแนวทางและหลักเกณฑการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนด 

ใหมีการคัดเลือกภายในสี่สิบหาวัน นับตั้งแตวันที่ครบวาระดํารง

ตําแหนงนะคะ วันนี้จึงไดดําเนินการคัดเลือกสมาชิกองคการ

บริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนทองถิ่นระดับ

จังหวัดตอไปนะคะ เชิญเลขานุการฯ ชี้แจงหลักเกณฑในการ

คัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนทองถิ่นระดับจังหวัดคะ 

 

นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   - หลักเกณฑในการคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผน 

เลขานุการสภา อบจ. นว. พัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด กรณีสภาทองถิ่นคัดเลือกโดย 

ไดนําวิธีการแนวทางการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา 

ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2548 

มาใช ซึ่งมีหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้  

1.ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ที่คัดเลือกกันเองไม 

เกิน 5 คน 

2.ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการประชุมสมาชิกสภา 

ทองถิ่น โดยอาจดําเนินการในสมัยประชุมสามัญ หรือสมัยประชุม

วิสามัญ หรือเชิญประชุมเปนกรณีพิเศษตามความเหมาะสมโดยมี

หนังสือเชิญประชุมพรอมแจงวัตถุประสงคของการประชุมให

ชัดเจน 

3. การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นเขารวมประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่ง 
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4. การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นตอที่ประชุมตองมี 

 ผูรับรองจํานวนอยางนอย  2  คน และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตอง

อยูในที่ประชุมและตองใหความยินยอม 

5. ในการเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ใหถือวา 

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับคัดเลือก หากมีการเสนอช่ือเกิน 

กวาจํานวนที่กําหนดใหประธานในที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุม

คัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ วิธีเขียนชื่อตัว

และชื่อสกุลผูที่ไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานในที่

ประชุมมอบใหไดไมเกินตามจํานวนที่กําหนด 

6. ใหประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นที่มีอยูในที่ประชุม 

และมิไดเปนผู ไดรับการเสนอชื่อ จํานวนไมเกิน 3  คน  เปน

กรรมการตรวจนับคะแนน 

7. เมื่อตรวจนับคะแนนแลวใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปน 

ผูซึ่งไดรับการคัดเลือกจนครบจํานวนที่กําหนด ในกรณีที่มีผูไดรับ

คะแนนในลําดับเดียวกันหลายคนทําใหไมสามารถคัดเลือกไดใหที่

ประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งไดรับคะแนนเทากัน ถา

ลงคะแนนครั้งที่ 2 แลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีจับ

ฉลากตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 

-  ลําดับตอไป ขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปคะ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ทางทานเลขานุการสภาฯ  ก็ไดช้ีแจงหลักเกณฑในการคัดเลือก 

ประธานสภา อบจ. นว. กอนอื่นเราตองมากําหนดวา เราจะใหคณะกรรมการประสานแผน 

พัฒนาจังหวัด ระดับจังหวัด มีจํานวนกี่ทานนะคะ ใหสมาชิกได

เสนอจํานวนกอนนะคะ ไมเกิน 5 ทานนะคะ เชิญทานสมาชิก

เสนอคะ เชิญทานนพดล คะ 

 

นายนพดล    สันติภาพจันทรา  - กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค กระผมนพดล  สันติภาพจันทรา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอเมืองฯ ครับ ผมขอเสนอจํานวนเทา

เดิมครับก็คือ  5  ทานครับ เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถิ่นระดับจังหวัดครับ ขอบคุณมากครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ทานนพดล   สันติภาพจันทรา  นะคะ ไดเสนอวา 

ประธานสภา อบจ. นว. คณะกรรมการซึ่งเดิมอยูมี 5 ทาน นะคะ ก็เสนอคงไวเทาเดิมใน

กรรมการตอไปก็จะเปน 5 ทานนะคะ มีทานอื่นเสนอเปนอยางอื่น

ไหมคะ ถาไมมีก็ถือตามมติที่ทางสมาชิกไดเสนอนะคะ คือเปน

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด จํานวน

ทั้งหมด 5 ทานนะคะ  

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติกําหนดใหมีจํานวนคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด จํานวน 5 คน 

 

นางจิตรา   หมีทอง   ตอไปจะเปนการเสนอช่ือที่จะใหมาเปนคณะกรรมการ ทั้งหมด 

ประธานสภา อบจ.นว. 5 ทาน คะ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกนะคะ เห็นผูที่มีความเหมาะสม

และสมควรเสนอชื่อเลยคะ 5 ทานเลยนะคะ  เชิญทานวิทูร  

เจริญชัยฤทธิ์ คะ 

 

นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์ - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์ 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ   

ขอเสนอนายณรงค  พนมวัน สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด   

เขตอําเภอเมืองฯ เขารับคัดเลือกเปนคณะกรรมการประสา 

แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ครับ  

 

นางจิตรา   หมีทอง    - คะ ขอบคุณคะ ขอเชิญทานณรงค พนมวัน อยูในสภา รึเปลาคะ 

ประธานสภา อบจ. นว. ขอผูรับรองดวยคะ รายงานตัวและขอความยินยอมดวยคะ 

 

นายณรงค   พนมวัน - ครับ ผมณรงค  พนมวัน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค เขต 5 อําเภอเมืองฯ นะครับ ยินยอมครับทานประธานครับ  

 

นางจิตรา   หมีทอง - ขอบคุณคะ ตอไปทานที่สอง  ขอเรียนเชิญทานสมาชิก 

ประธานสภา อบจ.นว เสนอเลยนะคะ 
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นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ  - กระผม นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอ 

ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว ลาดยาว ขอเสนอคุณวิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจั งหวัดนครสวรรค  เขตอํ าเภอเมืองฯ เขารับ เลือกเปน

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ครับ 

 

นางจิตรา     หมีทอง - คะ ขอบคุณคะ เสนอ ทานวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์ ขอผูรับรองคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. แสดงตนดวยคะ ขอความยินยอมดวยคะ  

 

นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ ์   - ครับผมนายวิทูร    เจริญชัยฤทธ์ิ ครับ สมาชิกสภาองคการ 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค  บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอเมืองฯ ครับยินยอมครับ 

 

นางจิตรา    หมีทอง - คะ ขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. - ตอไปทานที่สามเชิญทานสมาชิกเสนอช่ือดวยคะ 

 เชิญคะ ทานวิทูร คะ 

 

นายวิทูร    เจิญชัยฤทธิ์   - ครับผมนายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหาร 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค สวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอเมืองฯ ขอเสนอช่ือ นายนพดล 

สันติภาพจันทรา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอ

เมืองฯ เขารับคัดเลือกเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

ระดับจังหวัด ครับ 

 

นางจิตรา    หมีทอง - คะ เสนอทานนพดล   สันติภาพจันทรา นะคะ ขอผูรับรองคะ ขอเชิญ 

ประธานสภา อบจ.นว.   แสดงตนคะ ขอความยินยอมดวยคะ 

 

นายนพดล     สันติภาพจันทรา  - ครับ ผมนายนพดล   สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการ 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขต 3 อําเภอเมืองฯ ยินยอมครับ 

 

นางจิตรา    หมีทอง - คะ ตอไปขอเรียนเชิญทานสมาชิกฯ นะคะ เสนอช่ือทานตอไป 

ประธานสภา อบจ.นว. เลยคะ เชิญคะ ทานสุชาติ 
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นายสุชาติ   เรืองชัยเสรีพงษ - ครับ เรียนทานประธานสภาจังหวัด กระผมนายสุชาติ   

ส.อบจ.นว. อ.เกาเลี้ยว เรืองชัยเสรีพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

เขตอําเภอเกาเลี้ยว ขอเสนอชื่อนางสาวชุติมา   เสรีรัฐ  สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอลาดยาว เขารับ

คัดเลือกเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ

จังหวัดนครสวรรค ครับ 

 

นางจิตรา    หมีทอง - ขอผูรับรองดวยคะ ขอบคุณคะ แสดงตนดวยนะคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

เลขานุการสภา อบจ. นว. ดิฉันนางสาวชุติมา   เสรีรัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เขตอําเภอลาดยาว ยินยอมคะ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - ขอบคุณคะ ตอไปคะ เชิญทานสมาชิกคะ เชิญทานสุชาติ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายสุชาติ    เรืองชัยเสรีพงษ  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เกาเลี้ยว กระผมนายสุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ สมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอเกาเลี้ยว ขอเสนอชื่อนายประมวญ  

สมัครธัญญกร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

เขตอําเภอลาดยาวเขารับการคัดเลือกคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะขอผูรับรองดวยนะคะ คะขอบคุณคะ ทานประมวญ   

ประธานสภา อบจ.นว. สมัครธัญญกร  แสดงตนและขอความยินยอมดวยคะ 

 

นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ - เรียนทานประธานสภาฯ  กระผมนายประมวญ สมัครธัญญกรณ 

ส.อบจ.นว.อ.ลาดยาว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอ

ลาดยาวครับ ยินยอมครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง คะ ขอบคุณคะ ตอนนี้ไดเสนอ 5 ทานครบแลวนะคะ ตอไปมีทาน 

ประธานสภา อบจ. นว . อื่นอีกไหมคะ เชิญเลยคะทานสมาชิกฯ ถาไมมีถือวาที่ประชุมมีมติ

เลือกทั้ง  5  ทานเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ

จังหวัดนครสวรรค นะคะ ขอรายชื่อทั้ง 5 ทาน ดวยคะ ในการประชุม

สมัยสามัญสมัยที่ 1  นะคะ วันที่  22  กุมภาพันธ 2561 ในเรื่องของ

การคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวดั 

มีมติที่ประชุมนะคะ ไดคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถิ่นระดับจังหวัด ดังนี้ 

1. นายณรงค    พนมวัน   ส.อบจ.นว  เขตอําเภอเมืองฯ 

2. นายวิทูร      เจริญชัยฤทธิ์ ส.อบจ.นว. เขตอําเภอเมืองฯ 

3. นายนพดล   สันติภาพจันทรา ส.อบจ.นว. เขตอําเภอเมืองฯ 

 4. นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  ส.อบจ.นว. เขตอําเภอลาดยาว 

5. นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ ส.อบจ.นว. เขตอําเภอลาดยาว 

จํานวน   5  ทาน ถือวาเปนมติที่ประชุมนะคะ  

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 

ทองถิ่นระดับจังหวัด  จํานวน  5 ทาน คือ 

1. นายณรงค    พนมวัน   ส.อบจ.นว  เขตอําเภอเมืองฯ 

2. นายวิทูร      เจริญชัยฤทธิ์ ส.อบจ.นว. เขตอําเภอเมืองฯ 

3. นายนพดล   สันติภาพจันทรา ส.อบจ.นว. เขตอําเภอเมืองฯ 

 4. นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  ส.อบจ.นว. เขตอําเภอลาดยาว 

5. นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ ส.อบจ.นว. เขตอําเภอลาดยาว 

 

นางจิตรา    หมีทอง   - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 6 คะ เชิญทานนายกคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะ

การ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 40,000.-บาท  
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ. นว . ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอ 

นายก อบจ. นว.    แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กจิการ 

พัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ปะจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 คาครุภัณฑโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

 เฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร หนา 380  ลําดับที่ 8  มอเตอร

ปมน้ําขนาด  10 แรงมา จํานวน  40,000.-บาท  เพื่อจัดซื้อมอเตอร

ปมน้ํา  ขนาดไมนอยกวา 10 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

40,000.-บาท รวมเปนเงิน 40,000.-บาท รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทาย 

เหตุผล 

เนื่องจากกองกิจการพาณิชย ไดตรวจสอบรายละเอียดคําช้ีแจง 

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

แลว ปรากฎวาคุณสมบัติของมอเตอรปมน้ํามีความคลาดเคลื่อนไม

ชัดเจน และเพื่อใหสอดคลองกับครุภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด 

จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเฉพาะ

การ กิจการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน

วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑการเกษตร หนา 380 ลําดับที่ 8 มอเตอรปมน้ํา ขนาด 

10 แรงมา จํานวน 40,000.-บาท เพื่อจัดซื้อมอเตอรปมน้ําขนาด

ไมนอยกวา 10 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 40,000.-บาท 

รวมเปนเงิน 40,000.-บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

ดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่นตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และ

ที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3  พ.ศ.2543 ดังนั้นจึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อ 



 

 - 21 - 

 

ขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ตามรายการดังกลาวขางตน (ลงชื่อ) (นายไกรสนิ  ศิลปาจารย) 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้นะคะเปนการขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 

ประธานสภา อบจ. นว. งบประมาณเทาเดิม แตวาขอแกไขในรายละเอียดในเรือ่งของแรงมา

นะคะ จากเดิมขนาด 10 แรงมา นะคะ มาเปลี่ยนเปนขนาดไมนอย

กวา 10 แรงมานะคะ มีสมาชิกทานใดที่สงสัยจะอภิปรายไหมคะ  

ขอเชิญคะ ไมมีนะคะ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องค

ประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด 22 ทาน ตอไปจะขอมติที่

ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย 

กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ   

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 6  

องคประชุม จํานวน   26   ทาน 

เห็นดวย  จํานวน   24   ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน     -    ทาน 

งดออกเสียง จํานวน     2   ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนมุัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายเฉพาะการ กจิการพฒันาบงึบอระเพด็ จงัหวัดนครสวรรค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 40,000.-บาท 

 

นางจิตรา   หมีทอง  - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 7 คะ เชิญทานนายกคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 
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ระเบียบวาระที่ 7    ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะ

การ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561  คาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ เปน

เงิน 1,612,000.- บาท 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ดวยองค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ การบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข  

นายก อบจ.นว.    เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ รายจายเฉพาะการ กิจการ 

พัฒนาบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 

     การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรคประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน

วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน คาครุภัณฑ 

จํานวน 2 รายการ ดังนี้  

1.ครุภัณฑการเกษตร หนา 381 ลําดับที่ 11 ปมน้ํา  

ขนาดไมนอยกวา 12 แรงมา เพื่อจัดซื้อปมน้ํา ขนาดไมนอย

กวา 12 แรงมา จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 153,000 บาท รวม

เปนเงิน 612,000 บาท  

2. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร หนา 383 ลําดับที่ 1 

กลองวงจรปด (CCTV) ระยะที่ 2 เพื ่อจายเปนคาจัดซื้อและ

ติดตั้งระบบกลองวงจรปด (CCTV) ภายในแหลงทองเที่ยวบึง

บอระเพ็ด ระยะที่ 2 จํานวน 1 ระบบ ๆ ละ 1,000,000 บาท 

รวมเปนเงิน 1,000,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
เนื่องจากกองกิจการพาณิชย ไดตรวจสอบรายละเอียดคําชี้แจงตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด

จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว ปรากฏ

วาคุณสมบัติของปมน้ําไมตรงตามขอเท็จจริงและเพื่อความถูกตอง

สมบูรณเหมาะสมกับการใชงานภายในอาคารแสดงพันธุสัตวน้ําบึง

บอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2550 ประกอบกับกอง

กิจการพาณิชย ไดดําเนินการจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV)  
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จํานวน 9 ตัว ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 และไดดําเนินการ

ติดต้ังเปนที่เรียบรอยแลวโดยในการติดตั้งเปนที่เรียบรอยแลวโดย

ในการจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) 

ระยะที่ 2 ไดทําการตรวจสอบรายการเครื่องบันทึกภาพแบบ 

Network Video Recorder (NVR) จํานวน 1 เครื่อง ที่ได

ดําเนินการจัดซื้อไปแลว สามารถรองรับจํานวนกลองวงจรปด 

(CCTV) ไดอีกทําใหไมมีความจําเปนตองจัดซื้อในครั้งนี้ จึงขอ

อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ งานวิชาการวางแผน และสงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน 

คาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 1,612,000 บาท  

ซึ ่งการแกไขเปลี ่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาว เปนการแกไข

เปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ  เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตาม

ขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการ

ดังกลาวขางตน  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ญัตติน้ีเปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 

ประธานสภา อบจ.นว.  รายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 คาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 

เปนเงิน 1,612,000.-บาท มีสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปราย

สอบถามไหมคะ เชิญคะ ไมมีนะคะ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุม

ดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  26 ทาน ตอไปจะ

ขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็น

ดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ   

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 7  

องคประชุม จํานวน  26  ทาน 

เห็นดวย  จํานวน  24  ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน    -   ทาน 

งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

เฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 คาครุภัณฑ จํานวน  2  รายการ เปนเงิน 

1,612,000 บาท    

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระที่  8  คะ เชิญทานนายกคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 8     ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการเจาหนาที่ คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 

12,500.-บาท   

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในระเบียบ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ วาระนี้ขอมอบใหทานรองปลัด สีไพร   โกธรรม เปนผูอานรายละเอียด ครับ 
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นางสีไพร   โกธรรม - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ดวยองคการ 

รองปลัด อบจ.นว. บริหารส วนจั งหวัดนครสวรรค  ความจํ า เปนตองขอแก ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ของกองการเจาหนาที่ คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและ 

เหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561  ของกองการเจาหนาที ่ แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 

สํ า นั ก ง า น  ห น า  1 3 2  ลํ า ดั บ ที่  2  เ ค รื่ อ ง เ จ า ะ

กระดาษ จํานวน 12,500 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะ

กระดาษจํานวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 12,500 บาท เปนเงิน 12,500 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

     เหตุผล 
     เนื่องจากกองการเจาหนาที่ ไดตรวจสอบรายละเอียดคําช้ีแจงตาม 

ขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แล วปรากฏวาคุณสมบัติของ เครื่ อง เจ าะกระดาษมีความ

คลาดเคลื่อนไมตรงตามขอ เท็จจร ิง จ ึงขออนุม ัต ิแกไขพ.ศ . 

2561 ของกองการเจาหนาที ่ แผนงานบริหารงานทั ่วไป

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน หนา

132 ลําดับที่ 2 เครื่องเจาะกระดาษจํานวน 12,500 บาท  เพื่อ

จายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จํานวน  1  เครื่อง ๆ   ละ 

12,500  บาท  เปนเงิน12,500 บาท  ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลง 

คําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถิ่นสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอ

สภาองคการบริหารส วนจั งหวัดนครสวรรค  ในการแก ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 คะ (ลงชื่อ) (นางสีไพร  โกธรรม) รองปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ทานรองปลัดก็ไดช้ีแจงนะคะ เรื่องรายละเอียดงบประมาณ 

รองปลัด อบจ.นว.ที่จะขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงในเรื่องรายละเอียด 

ซึ่งมีขอผิดพลาดตองเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของเครื่องเจาะกระดาษ 

จํานวนเงิน 12,500.-บาท คือเงินเทาเดิมแตวารายละเอียดไม

ถูกตอง เปนของกองการเจาหนาที่ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปราย

สงสัยไหมคะ เชิญคะ ไมมีนะคะ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ 

องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  23 ทาน ตอไปจะขอมติที่

ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย 

กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ   

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 8  

องคประชุม จํานวน  23  ทาน 

เห็นดวย  จํานวน  21  ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน    -   ทาน 

งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการเจาหนาที่  

คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 12,500.- บาท 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 9  คะ   เชิญทานนายกคะ   

ประธานสภา อบจ.นว.      

 

ระเบียบวาระที่ 9  ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองชาง คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 

340,000.-บาท   

 

นายไกรสิน    ศิลปาจารย   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่   ในญัตตินี้ขอมอบ ทานรองปลัด สีไพร เปนผูอานรายละเอียด ครับ 

นายก อบจ. นว.     
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นางสีไพร    โกธรรม   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ. นว.   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปน 

      ตองขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2561ของกองชาง คาครุภัณฑ โดยมีหลักการ

และเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ของกองชาง แผนงานการเกษตรงาน
อนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ
ครุภัณฑอื่น หนา 315 ลําดับที่ 2 ชุดเจาะลมสําหรับเจาะชั้น
หินแข็ง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 1/2 นิ้ว เพื่อจายเปนคา
จัดซื ้อ ชุดเจาะลมสําหรับเจาะชั้นหินแข็งแบบ Down The 
HoleHammerจํ า น ว น 1 ชุ ด  ๆ  ล ะ  340,000 บ า ท เ ป น
เงิน  340,000  บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตผุล 
เนื่องจากกองชาง ไดตรวจสอบรายละเอียดคําชี้แจงตามขอบัญญัต ิ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แลว ปรากฎ 
วาคุณสมบัติชุดเจาะลมสําหรับเจาะชั้นหินแข็งไมตรงกบัขอเท็จจริง 
จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานการเกษตร  
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม  งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น 
หนา 315 ลําดับที่ 2 ชุดเจาะลมสําหรับเจาะช้ันหินแข็ง ขนาด 
เสนผานศูนยกลาง 6 1/2 นิ้ว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเจาะลม 
สําหรบัเจาะชั้นหินแข็ง แบบ Down the Hole Hammer จํานวน 1 ชุด  
ชุดละ 340,000 บาท เปนเงิน  340,000 บาท ซึง่การแกไขเปลีย่นแปลง
คําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑเปนอาํนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แกไขเพิม่เตมิถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้
มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค ในการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ  พ.ศ. 
2561  (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน   ศิลปาจารย)  ปลัดองคการบรหิาร
สวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ รองปลัดก็ไดอานรายละเอียดในญัตตินี้ การขอแกไขเปลี่ยนแปลง 

ประธานสภา อบจ. นว. คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปของกองชางคาครุภัณฑ ที่นี้

เดี๋ยวถามนิดนึงกอนทีส่มาชิกฯ จะถามเสนผานศูนยกลาง ตกลง

เทาไหร 6 นิ้ว ครึ่งหรืออยางไร ชี้แจงใหทางสมาชิกฯ ทราบนิดนึง 

เชิญทานผอ. คะ 

 

ส.อ.กรกช    พรหมมา   - เรียนทานประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

เจาพนักงานปองกันชํานาญงาน   ขอช้ีแจงอยางนี้ครบั ของเดมิตามขอบญัญัติ เปน 6 นิ้วครึ่งครับ  

ฝายปองกันบรรเทาสาธารณภัย ขอแกไขเปน 6 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว ครับ  

 

นางจิตรา   หมีทอง    ปรากฎวาเอกสารนี้ผิดใชไหม 

ประธานสภา อบจ. นว. 

 

ส.อ.กรกช    พรหมมา   ในขอบัญญัตเิดิมผิด ครบั ขอแกไขเปน 6 – 12 นิ้วครับ 

เจาพนักงานปองกันชํานาญงาน 

ฝายปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

นางจิตรา   หมีทอง   มีสมาชิกทานอื่นสงสัยอะไรอีกไหมคะ จะไดแกไขที่เดียวเลยคะ 

ประธานสภา อบจ. นว. เชิญคะ ไมมีนะคะ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุม

ครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  22  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ 

ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ 

ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ   

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

     ในระเบียบวาระที่ 9 

องคประชุม   จํานวน  22  ทาน  

เห็นดวย       จํานวน  20  ทาน 

ไมเห็นดวย    จํานวน   -    ทาน 

งดออกเสียง     จํานวน    2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชางคาครุภัณฑ จํานวนเงิน 

340,000 บาท 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระที่ 10 คะ เชิญทานนายกคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 10  ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกัน

เงิน กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้ง

จายเปนรายการใหม เปนคาที่ดินและสิ่งกอสราง(ซอมสรางผิวทาง

แอสฟลทคอนกรีต) จํานวนเงิน 2,000,000.-บาท 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ดวยองคการ 

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่  บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอนงบประมาณ 

นายก อบจ. นว. รายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกอง

ชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมี

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  ของกองชาง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 

นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการงบลงทุน คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา 208  ลําดับที่ 2 

กอสรางสนามกีฬาประจําอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคจํานวน 

2,000,000 บาท   ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะ

และชุมชนงานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนก

รีต  รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0071  หมูที่ 5 – หมูที่ 8 

ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา เชื่อมตอ  ตําบลหวยหอม อําเภอตา

คลี จังหวัดนครสวรรค  จํานวน 2,000,000 บาท รายละเอียด

ตามเอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 

เนื่ องจากกองชาง ไดทบทวนเกี่ ยวกับหนาที่ ตามประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจ  ใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เรื่อง การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอ 1 (2)  ซึ่งโครงการ

กอสรางสนามกีฬาประจําอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เปน

การดําเนินกิจกรรมที่ไมเปนภาพรวมระดับจังหวัดในเรื่องการ

สงเสริมกีฬา และอาจมีปญหาในการบริหารจัดการและบํารุงรักษา

ในอนาคต ประกอบกับถนนสายทาง รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 

1 – 0071 หมูที่  5 – หมูที่  8 ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา 

เชื่อมตอ ตําบลหวยหอม อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ชํารุด

เสียหาย เปนหลุมเปนบอ ประชาชนไดรับความเดือดรอนในการสัญจรไป 

– มาไมสะดวก จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายรายการที่

ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ของกองชาง แผนงาน 

ก า ร ศ าส น าว ัฒ น ธร ร มแล ะ น ันท นาก า ร  ง านก ีฬ าแล ะ

นันทนาการ งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง 

สิ่งสาธารณูปโภค หนา 208 ลําดับที่ 2 กอสรางสนามกีฬา 

ป ร ะ จํ า  อํ า เ ภ อ ต า ก ฟ า  จ ัง ห ว ัด น ค ร ส ว ร ร ค  จํ า น ว น 

2,000,000 บาท  ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง

สิ่งสาธารณูปโภคซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทาง

หลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0071 หมูที่ 5 – หมูที่ 8 ตําบล

ตากฟา อําเภอตากฟา เชื ่อมตอ ตําบลหวยหอม อําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,000,000 บาท ซึ่ งการโอน

งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณคาที่ดินและ

สิ่งกอสรางไปตั้งจายเปนรายการใหมเปนอํานาจอนุมัติของสภา

ทองถิ่น ตามขอ 31 ระเบียกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตติ 

นี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ใน

การโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณี 
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ยังมิไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบรหิารสวน

จังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้นะคะ ปฏิบัติหนาที่นายกฯ  ก็ไดช้ีแจงเปนการขอ 

ประธานสภา อบจ. นว.   โอนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติไดกันเงินไวเรียบรอยแลวแตยังไมได 

กอหนี้ผูกพันนะคะ เนื่องจากวาการกอสรางสนามกีฬาขอโอนมา

เปนการกอสรางถนนแอสฟลทติกที่อําเภอตากฟาเชนเดียวกัน  

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมคะ เชิญคะ ไมมีนะคะ เจาหนาที่

ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  

23  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือ

คะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ  

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

 ในระเบียบวาระที่ 10 

องคประชุม   จํานวน  23  ทาน  

เห็นดวย       จํานวน  21  ทาน 

ไมเห็นดวย    จํานวน   -    ทาน 

งดออกเสียง     จํานวน    2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติ 

ใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจาย

เปนรายการใหม คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ซอมสรางผิวทางแอส

ฟลทติกคอนกรีต) จํานวนเงิน 2,000,000.-บาท 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 11 คะ เรื่องอื่นๆ คะ เชิญทานวิทูร คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 
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ระเบียบวาระที่ 11    -  เรื่องอ่ืนๆ   (ถามี) 

นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์   - กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์ 

ส.อบจ. นว. อ.เมืองนครสวรรค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอเมือง 

เราก็ไดมีการสอบถามกันในสภาแหงนี้มาหลายครั้งนะครับ คงจะ

สอบถามนะครับ เกี่ยวกับความคืบหนา อยากจะเรียนทานประธานฯ 

ถึงฝายบริหารวาตอนนี้สถานภาพสถานการณของโรงเรียน

นครสวรรคอิงลิช สคูล เราตอนนี้ถึงไหนแลว อยากจะใหทางฝาย

บริหารไดชี้แจงกับสภาวาตอนนี้เราไดดําเนินการอะไรยังไงถึงไหน

แลว เพราะวาตอนนี้มีสมาชิกฯ ทวงถามมาเยอะ มันก็จะใกล

ปงบประมาณปหนา ที่เราจะตองเริ่มทําขอบัญญัติรายจายกันแลว 

นะครับ กราบเรียนเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ขอบคุณ ทานวิทูร นะคะ เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายก ฯ คะ 

ประธานสภา อบจ. นว.  

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นะครับ 

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่  สืบเนื่องจากวามีการสอบถามเกี่ยวกับโรงเรียน English Program 

นายก อบจ. นว. จากการที่เราดําเนินการตอเนื่องมา เราไดจัดเตรียมขอมูลแลว

เพราะวาโรงเรียนจะปดเทอมประมาณวันที่ 1 เมษายน นะครับ 

แลวก็จะมีการนํารายละเอียดขอมูลมาขอความเห็นชอบจากสภา 

ในการที่จะยุบโรงเรียนนะครับ ในชวงเดือนเมษายน ถามีการ

ประชุมสภาฯ ก็คงปดตัวลง สิ่งปลูกสรางทั้งหมดตองคืนใหมหิดล

นะครับ เพราะมันมีสัญญากันไววาตองมาทําเกี่ยวกับเรื่องของ

การศึกษา ถาเราไมทําก็ตองคืนเขาทั้งหมด เพื่อใหเขาดําเนินการ

ของเขาตอไป ครับ นําเรียนใหที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญทานนพดล  คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายนพดล  สันติภาพจันทรา  - ผมนายนพดล   สันติภาพจันทรา ครับ สมาชิกสภาองคการ 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอเมืองฯ  ตอจากทานวิทูร 

ก็คือ ในเรื่องของโครงสรางเราคืน แตวามันมีหลายอยางตอนที่เรา

ใหงบประมาณไป ในเรื่องของหองตางๆ ไมวาจะเปนหองที่มีเครื่อง

ดนตรี หองวิทยาศาสตร สิ่งไหนที่สามารถที่จะยายไปที่จิรประวัติ

ได มันจะไดมีการใชประโยชนตอไป ชวยฝากดู สอบถามทางดาน

ผอ. วายังไมมีแพลนนิ่งที่สามารถจะเคลื่อนยายได อยากใหเอามาเปน

ประโยชนของจิรประวัติ ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ  

ประธานสภา อบจ. นว . 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ครับ คุยกับทางผอ.กองการศึกษาฯ แลว บางสวนเรา 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ยายไปแลว เชน เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ไปแลว ถาไมมี   

นายก อบจ. นว. เด็กเรียนเราก็จะยายไปไวที่จิรประวัติ โรงเรียนสวนกุหลาบ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ เปนคําชี้แจงจากทานปลัดฯ นะคะ ในเรื่องของอิงลิชโปรแกรม 

ประธานสภา อบจ. นว. ในเรื่องของสถานที่และระยะเวลาคงจะเปนประมาณเดือนเมษายน 

เราคงตองเอาเขาสภาเพื่อขอดําเนินการตอไปนะคะ ในสวนของ

เรื่องของครุภัณฑ ตางๆ เราสามารถที่จะไปรวมใหทางจิรประวัติ  

ไดเลยใชไหมคะ สิ่งที่เราตองคืนคือทางสถานที่อยางเดียว แตวา

อุปกรณตางๆ เราเอากลับหมด ถูกตองไหมคะ สมาชิกฯ ทานใดจะ

สอบถามอยางอื่นไหมคะ เชิญทาน ธนยศ คะ 

 

นายธนยศ   ปริบุญณะ   - ขอบคุณทานประธานสภาฯ ครับ กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ส.อบจ.นว. อ.แมวงก ทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ ทานรองปลัดฯ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ

ทุกท าน ผม สจ. ธนยศ เขตอํ าเภอแมวงก  อยากสอบถาม

รายละเอียดทางรัฐบาลไดมีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย

เรื่องจายขาดเงินสะสมที่กระตุนเศรษฐกิจ ไมทราบวาทางอบจ. 

ไดดําเนินการอยางไรบาง ผมสอบถามทางองคการบริหารสวน

ตําบลที่นายก ตางๆ ก็เริ่มทําไปเยอะ รูสึกหนังสือสั่งการที่ผมอานดู

จะเรงรัดทําใหเสร็จวันที่  20 เมษายน  นะครับ หนังสือสั่งการ 
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ลาสุด ที่ลงวันที่ 26 มกราคม ที่ผานมา ไมทราบวาทาง อบจ.ได

ดําเนินการอยางไรไปแลวบาง มีเงินจายขาดเหลือบางหรือไม  

ขอสอบถามแคนี้ครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - กราบเรียนทานประธาน นะครับ ผมไดนําเรียนทาน สจ. 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  บางทานไปแลว และทานประธานสภาแลววา อันนี้คือนโยบาย 

นายก อบจ.นว.  ของรัฐบาล แตวาอานดีๆ นะครับ ลึกๆ จะตองปฏิบัติตามระเบียบ 

ของกระทรวงมหาดไทยดวยหมายความวาในการจายขาดเงนิสะสม

เราจายตอนนี้ไมได ตองใกลสิ้นปงบประมาณถึงจะทําได เพราะวา

มีการโอนงบประมาณไปลงโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนและ

แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนจริงๆ  เราจะมีการโอน

กันไปโอนกันมา ยังวุนวายในตอนนี้ ยังทําไมได ตองใหมันนิ่งกอน 

นิ่งแลวเราสามารถเอาเงินตรงนั้นมาใชได แต ณ ตอนนี้ยังใชไมได

ครับ แตถาทําไปเพราะอะไร ผม รองปลัดฯ ไปอบรม ถามเลยสตง. 

อันนั้นคือนโยบายของรัฐบาล แตวิธีปฏิบัติเขาเขียนมาในหนังสือสั่ง

การชัดเจนวาคุณตองปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นะครับ ซึ่ง

กฎหมายก็ตองทําตามที่ผมนําเรียนตองผานขั้นตอนพวกนี้ไปกอน 

ใหเงินมันนิ่งหมดแลว เราไมไดใชจายอะไรแลว ไมมีการโยกยาย

อะไรกันแลว โอนกันแลวนะครับ เราถึงจะนําเงินสะสมมาใชได ซึ่ง

เราทํามา 2 ปก็ทําชวงนั้นเหมือนกัน สองครั้งเราใหอยูแลว แตตอง

ปฏิบัติตามระเบียบครับ ถาไมอยางนั้นเราก็จะโดน สตง. เลนอีก 

เพราะคนที่บรรยายเปนวิทยากรนี่เปน สตง. เลยนะครับ ครับ

ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา    หมีทอง   - เดี๋ยวถามนิดนึง จะไดอธิบายไปซะทีเดียวเลยวา คือทางสมาชิก 

ประธานสภา อบจ.นว. หลายทานก็มีขอสงสัยวา ทําไม อบต. เทศบาล ทําไมถึงทําได 

อยากใหปลัดเปรียบเทียบใหฟงวาระเบียบซึ่งเปนของทองถิ่น

เหมือนกัน 

 

 



- 35 - 

 

นายไกรสิน    ศิลปาจารย  - คือแบบนี้ครับ ระเบียบตัวเดียวกันแตเงินไมเหมือนกัน  

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่  อบต. เคาเงินนอยครับ เคาไมมีการโยกยาย เคาสามารถ 

นายก อบจ.นว. นําเงินออกมาใชไดเลย แตของเราเงินมันเยอะ เปลี่ยนแปลง

โครงการกันก็เยอะ โยกกันไปโยกกันมาครับทั้งป มันเลยตองรอตรง

นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ก็ชัดเจน เดี๋ยวประธานถามงาย ๆ จะไดเขาใจวา คือ ระหวาง 

ประธานสภา อบจ. นว. ที่เราไมเหมือนกัน คือ อบต. เคานิ่งในเรื่องของงบประมาณ เคาฟก

แลว แตของเรามีการเปลี่ยนแปลง ถาหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรา

สามารถใชไดใชไหม สมาชิกจะไดเขาใจวาในเงื่อนระยะเวลามันยัง

ไมไดชวงนี้ แตมันจะมีชวงที่เรา ประมาณเดือนไหน อะไร ยังไง 

ประมาณเดือนไดไหมคะ กรกฎาคม  สิงหาคม ก็โดยปกตินะคะ  

ทีนี้เดี๋ยวถามนิดนึงงบประมาณ ไหนๆ ทางสมาชิกก็ถามมาหลาย

เคสแลวนะในเรื่องของเงินเหลือจายเราจะทํากันชวงไหน 

 

นายไกรสิน   ศิงปาจารย   - เงินเหลือจาย ป 61 ใชมั๊ยครับ  60 ไมเกี่ยวนะครับ 60   

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่  ตกนะครับ แตวา 61 เนี่ยถาเงินเหลือจายเราตองรอใหหมดทุก 

นายก อบจ.นว.  โครงการเรากอน ออกใหหมดกอนนะครับ มันเหลือเทาไร เดี๋ยวจะ

มีปญหากันวาเลือกปฏิบัติคนนี้ทํากอนไดกอน อะไรแบบนี้ไมได 

ไหนๆ เราก็จะทําทีเดียวเลย คงเร็วๆนี้ครับ คาดวาไมเกิน 2 เดือน 

ก็คงหมดแลวป 61 นะครับ เราก็จะพิจารณาเงินเหลือจายกันแลว

วาแตละคนที่เหลือในเขตพื้นที่ตัวเองจะไปลงโครงการไหน ก็อยาก 

ใหลงโครงการที่อยูในแผน แผนฉบับแรกกอนนะครับ ถาในพื้นที่

ทานไมมีในฉบับแรกก็ไปดูในฉบับที่สอง นะครับ ผมอยากใหเปนใน 

ลักษณะนี้เพราะอะไร เพราะเวลา สตง.ตรวจเนี่ย ทางเจาหนาที่เรา

ใหเหตุผลลําบากนะครับ อยางนอยใหเอาแผน 1 กอน อยูในแผน 

1 ไหม ถาไมอยูเลือกเอาแผน  2  นะครับ และก็อยากใหลงถนนนะ

ครับ ไมวาจะเปนถนนถายโอนหรือถนนที่เชื่อมตอ ซึ่งอยูในแผนนะ

ครับ มันจะไดสะดวก งาย เพราะปญหาหลักคุยกับกองชางทุก

อาทิตย เรื่องเกี่ยวกับพวกขุดลอกคลอง ปญหาคือ เรื่องสิทธิ์ที่ดิน นะ

ครับ ปญหามากเลย ตอนแรกก็ยอมตอนตั้งงบประมาณ พอ 1 ป

เปลี่ยน ผูบริหารเปลี่ยน กํานัน ผูใหญบาน ไมถูกกัน เขาไปแลวเกิด

ปญหาแลวผูวาจางก็โอดครวญกันมาก คือวาทําไปแลวทําตอไมได  
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เพราะเจาของที่ดินไมใหหรือพื้นที่ไมพรอมที่จะทํา อันนี้ก็ฝากทาง

ทานสมาชิกพิจารณาตรงนี้ดวยนะครับ ครับขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ก็เปนสองเรื่องนะคะ ในเรื่องของเงินจายขาด ที่เราไมสามารถ 

ประธานสภา อบจ.นว ดําเนินการได ทาง ทานธนยศ ไดถามมานะคะ ในเรื่องของเงื่อน 

เวลาเราทําไดแตวาตองรอในเรื่องของงบประมาณใหนิ่งกอนและ

ดําเนินการตามระเบียบที่เราเคยดําเนินการไป ที่เรามีขอแตกตาง

ในเรื่องของทองถิ่นดวยกัน เพราะ อบต. เทศบาล ที่นิ่งแลวทําได

เลย คะ ในเรื่องของงบประมาณเหลือจายเราตองรอระยะเวลา

นิดนึง นาจะประกาศโครงการทั้งหมดแลว เรามีเงินเหลือเทาไหร 

ฝากทางทานปลัดชวยแจงนิดนึง ถาจบแลวชวยแจงเร็วนิดนึงนะคะ 

เนื่องจากวาตอนนี้ประชาชนนั้น คงจะมีความเดือดรอน ในเรื่อง

ของน้ําทวม ถนนหนทางยังสูญเสีย การเดินทางคงลําบาก สมาชิก

ถูกซักถาม โดยเฉพาะในเรื่องของเสนทาง เราไมสามารถ

ดําเนินการไดทุกเสน และเปนการรองขออยางมากมายไมวาทองถิ่น

ดวยกันเอง เชนกันนะคะ ปนี้เราไดรับอุทกภัยอยางมากมายทาง 

บุคลากรของเรา เครื่องจักรของเราก็ไมเพียงพอที่จะใหบริการ 

ไดติดขัดในเรื่องของระเบียบดวยในเรือ่งของเครือ่งจักรที่เราจะตอง

ออกไปดําเนินการมันก็ยุงยากพอสมควร นะคะ ในชวงนี้ ทานอื่นมี

อะไรที่จะซักถามไหมคะ เชิญทานชุติมา คะ 

 

นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   - คะ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว   ดิฉัน นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 นครสวรรค เขตอําเภอลาดยาว นะคะ มีขอสอบถาม มีสองเรื่อง 

นะคะ เรื่องแรก ก็คือการจัดทําแผนของกองแผน ขององคการ

บริหารสวนจังหวัด ที่ผานมามักจะเกิดปญหาวาเราตองทําแผนเพิ่ม

เนื่องจากวาในพื้นที่ไดมีการสงแผน ซึ่งจะเปนแผนที่เกินศักยภาพ

ของเคา นะคะ และก็เปนโครงการที่เชื่อมตอแตบางครั้งเจาหนาที่

ของเราจะไปบอกวาใหตําบลละ 1 โครง หรือตําบลละ 2 โครง 

อะไรก็แลวแต ซึ่งมันเปนการจํากัดแผน นะคะ เพราะฉะนั้น เวลา

สมมุติ ถาเผื่อวาเรามีเงินทวมหรือวามีเงินเหลือจายขาดเงินสะสม 

บางครั้งทําใหเราจะตองไปเพิ่มแผนอีก ซึ่ง ณ วันนี้การเพิ่มแผนก็

ยากยิ่งขึ้น นะคะ จะตองทําระดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ กวาจะได 
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เพิ่มแผนทีหนึ่งเกิดความลําบาก เพราะฉะนั้นเปนไปไดไหม เรียน

ปรึกษาวาเปนไปไดไหมที่เราจะเอาแผนที่ อปท. ทั้งหมดเสนอมา

เอาเขา แตวาแผนที่มีความสําคัญเอาเขาแผน ก ไป ใชไหมคะ แผน

ที่เหลือเอาเขาแผน ข แผน ค ไปก็ไดซึ่งไมนาจะไปจํากัดเขาวา ปนี้

ใหแคตําบลละ 1 โครง สมมุติ นะคะ นําเรียนปรึกษาวามันจะ

เปนไปไดไหมที่เราจะไดไมตองไปทําแผนเพิ่ม เพราะที่ผานมาทํา

แผนเพิ่มก็จะตองไปที่ประสานแผนอําเภอ โดยที่จะตองประสาน

แผนตําบลดวย มันจะเกิดความลาชา ตรงนี้ฝาก 1 เรื่อง  

เรื่องที่ 2 สําหรับถนนถายโอนตามภารกิจของ อบจ.อยากใหทุก

เสนทาง ในเสนทางที่กองชางก็ออกไปสํารวจตลอดนะคะวามี

เสนทางไหนที่ชํารุดหรืออาจจะตองมีการซอมแซม ขอใหเอาเขา

แผนใหหมดทุกเสนทางไดไหม นะคะเนื่องจากที่ผานมาบางเสนทาง

ก็มี บางเสนทางก็ไมมี เพราะฉะนั้นพอมีงบประมาณ อยางในเขต

พื้นที่ของดิฉันเองมีความเดือดรอน แตวาไมมีในแผนก็จะตองมา

เพิ่มแผนอีกซึ่งมันเปนถนนของ อบจ.ก็นาจะเขาไปทําไดเลยก็ติดขัด 

ปญหา นะคะ และก็อีกประเด็นนึงถนนลาดยางขอเปนถนน

คอนกรีต อะไรประมาณนี้เพื่อที่วามันจะไดคงทนถาวรกวาจะไดไม

ตองไปซอมแซมบอยๆ นะคะ ก็ขอฝากสองเรื่องนะคะ ขอบคุณ

มากคะ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในเรื่องแรกสําคัญมากนะคะ ในแนวปฏิบัติ ผูปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. จริงๆ ไมวาจะเปนสมาชิกหลายทานก็มีความอึดอัด บางทีในทองถิ่น 

เห็นแตกตางบางกรณีมันก็จะมีปญหาเวลาที่เราจะทําโครงการ 

กรณีที่โครงการที่อยูในแผนทางทองถิ่นขอมาไมสามารถดําเนิน

โครงการได ก็ไมมีโครงการที่รองรับ เปนโครงการที่สองที่สาม อันนี้

มันก็เปนปญหากับผูปฏิบัติซึ่งเรานั้นไดเจอกันมาโดยตลอด ในสวน

เรื่องที่สองในเรื่องของถนนถายโอนเชื่อวามีระเบียบเดี๋ยวเชิญทาน 

ปฏิบัติหนาที่นายกฯ ชี้แจงทั้งสองเรื่อง คะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - กราบเรียนทานประธานนะครับ ในเรื่องแรกเรื่องแผน 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ขอแรก ใหผอ.กองแผนฯ พูด เรื่องรายละเอียดใหกองแผนฯ 
นายก อบจ.นว.    อธิบายนิดนึง 
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นางบุณยวีร   ชาติวัลลภ   - คะ เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ  ในสวนของขอสอบถามขอแรกนะคะ กองแผนฯ ขอเรียนช้ีแจง 

วาระเบียบกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบยีบมาใหม ซึ่งระเบียบตัว
นี้เหมือนเปนการจาํกัด จะวาจํากัดสิทธิของเรามันก็ไมเชิงนะคะ มัน
เปนอะไรที่รัดตัวเรามากเพราะวา สตง. เขามาก็เขามาตรวจสอบ
แผนเปนอันดับแรก ซึ่งขอตกลง สจ.ที่เปนกรรมการประสานแผนจะ
รูวาเรากําหนดให แตละ อบต.สงมาในวงเงินเทาไหร ซึ่งตรงนี้เปน
ขอตกลงของสวนกลางนะคะ ไม ใชอบจ.กําหนด นะคะ เปน
ขอตกลงของทองถิ่นทั้งหมดที่เปนตัวแทนประสานแผนซึง่มาประชุม
กันที่ อบจ. นะคะ เราก็กําหนดวาแตละ อปท. มีขนาดใหญ ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง  ขนาดใหญหนอยอําเภอเมืองฯ ก็จะใหวงเงินสูง
หนอย 10 – 20 ลาน ใชไหมคะ ขนาดกลางก็ 10 – 15  ลาน 
ขนาดเล็กก็ที่มีสจ. คนเดียวก็ลดลงมาตามสัดสวน เพราะฉะนั้น  
ถาเราเปดกวาง ทุกอปท. แตละ อปท สงมา อบจ.เยอะมาก  
เยอะจริงๆ ซึ่งงบประมาณที่เราใหไปก็มีไมมากนักเราก็ยังมีบัญชี 1 
บัญชี 2 ที่เปนสํารองนะคะ บัญชี 1 หมายถึงวาเราจะตองนํา
โครงการมาทํางบประมาณจริงๆ ซึ่งในการทํางบประมาณเราก็
จัดสรรตามโควตา และสํารองไวอีก 1 โครงการ ไมใชไมเผื่อเรา 
เผื่อไวใหทาน 1 – 2 โครงการ  แตพอถึงเวลาจริงๆ พูดขอเท็จจริง
นะคะ ทานก็ไมหยิบตรงนั้นมาทําก็ทําใหมีปญหา ในเมื่อทานทํา
บัญชี 1 ไมได บัญชีที่สํารองทานดึงมาไดไหม บางครั้งทานก็ไมดึง
มา ถาดึงมาตรงนี้เรามาทําประชาคม ระดับจังหวัด มันจะไมยุงยาก 
แตถาทานไมนําบัญชี 1 บัญชี 2 มาเลย เอาโครงการใหมมาลวนๆ  
ก็ตองทําประชาคม ตั้งแตระดับอําเภอข้ึนมาถึงระดับจังหวัด ตรงนี้ 
ขอเรียนใหทานสมาชิกเขาใจในปญหาในระเบียบที่เขากําหนดมา
ดวยนะคะ ถาไมหยิบบัญชี 1 บัญชี 2 มา ก็ตองไปนับหนึ่งใหมหมด
เลยแตวาถาทานผานประชาคมระดับอําเภอมา ตรงนี้เราอาจจะไม
ทําระดับอําเภอ มาทําระดับจังหวัดทีเดียว ก็จะไมยุงยาก นะคะ ก็
ขอเรียนช้ีแจงในเบื้องตน นะคะ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - เดี๋ยวถามนิดนึง ผอ.สาว บัญชี 2 สามารถดึงมาทําโครงการ 
ประธานสภา อบจ.นว.    ไดไหมในขอบัญญัติ ถาสมมุติกรณีที่บัญชี  1 ก็ทําไมได 
 
นางบุณยวีร   ชาติวัลลภ   - บัญชี 2 ก็ดึงมาไดแตตองมาปรับแผนนะคะ ถาเกิดทานผาน 
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ การประสานแผนมาเราก็มาทําแคระดับจังหวัด แตก็ตองทํา 

นะคะ 
 
นางจิตรา   หมีทอง   - ทางสมาชิกเขามองวาในแผนจะหยิบมาใชเลยในแตละป 
ประธานสภา อบจ.นว.   นาจะมีมากกวาที่ทําในขอบัญญัติใชไดไหม 
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นางบุณยวีร   ชาติวัลลภ   - ปกติก็มากกวาอยูแลวนะคะ เราก็สํารองมาใหทาน  อยางที่บอก 
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ วา 1 – 2  โครงการ ก็สํารองไวทุกปนะคะไมใชวาทานไดเทานี้ทาน

ทําเทานี้ เราก็มี 1 – 2 ไวใหทานกันไวใหแลว สํารองแลว นะคะ
  

นางจิตรา   หมีทอง  - เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
ประธานสภา อบจ. นว. 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย - กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ครับ เรื่องนี้ไมใชจังหวัด 

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่ เราจังหวัดเดียวที่ไฟทนะครับ ในเรื่องการจัดทําแผนหนังสือ 

นายก อบจ. นว. สั่งการจากกรมมัดรัดเรามาก แผนนี่ตองตรงกับขอบัญญัติ นะครับ  

ไมวาปริมาณกวางคูณยาวคูณสูง จนกระทั่งใหระบุดวยวาตามแบบ

ที่กําหนด เลขที่เทาไหร ผมไมรูวากรมใชหัวคิดหรือใชอะไรคิด ผมพูด

เลยนะครับหลายๆ คนทั้ง ผอ.แผนฯ รองนายกฯ ทานนายกฯ พูดตลอด 

ทานประธานอาจจะไดยินแลววาพูดไปทานอธิบดียังเห็นดวยกับเราเลย

คือใหเขียนภาพกวางๆ แผนคือถนนถายโอนเรา 112 เสน เขียนไวเลย  

เราสามารถทําไดหมดแตหนังสือสั่งการมันไมใชอยางนั้น มันตองระบุ

มาเลยวาเสนนี้เทาไหรและขอบัญญัติทําเทาไหรใหตรงแผนหมดเลย 

จังหวัดเล็กๆ ก็ทําได  เทศบาลทําได อบต.ทําได พื้นที่เคานอย แตของ

เรามันใหญมันตองดูตรงนี้ดวย ก็ฝากทานประธานในฐานะที่อยูสมาคม

ชวยตรงนี้ดวยวา ทั้งภูมิประเทศและก็ศักยภาพ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   อํานาจหนาที่ไมเหมือนกันทองถิ่นเรา ของเรานี่คอนขางจะใหญ 

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่  แลวปญหาเยอะ บางทีกรมสั่งมา บางเรื่องเราทําไมไดเลย 

นายก อบจ. นว.    เชน ไทยนิยม อบจ.ไมเกี่ยวเลย แตมีเอี่ยว จังหวัดสั่งมาอีกแลว 

นะครับ ตองอบรม อบรมเราไมมีแผนอีกตองไปเขาแผนนับหนึ่งใหม

กวาจะไดอบรม เมื่อไหรไมรูกระบวนการที่ยุงยากคือนักวิชาการ 

พูดตรงๆ เลยจากนองๆ ที่ไปอบรมมานักวิชาการคนนี้ ทําเรื่องแผน 

วิชาการหมดใหมาลงดูพื้นที่วาปฏิบัติพวกเราติดขัดอะไรกันบาง 

เราอยากชวยประชาชนไหม อยาก แตวาถามีเรื่องมาใครโดน ครับ 

ราชการโดนโดนกอนเลย ทําไมตองเช็คกันหลายๆอยางเดือดรอน

มากโวยกันทุกที่ อบรมไมวาจะเปนของปลดัฯของทานนายกฯ หรือ

สมาคมฯ เราโวยเรื่องแผนตลอดใหปรับใหมไดไหม ทานอธิบดีรับ

ไป ผมไมรูวารับไปแลวเงียบรึปาววามันนาจะเปนรูปกวางๆเกี่ยวกบั

แผนเขียนมาเลยถนนเสนไหน คลองเสนไหน รายละเอียดไมตอง 
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รายละเอียดเรามาใสในขอบัญญัติอยูแลวอยางนั้น จะเรียกวาแผน

ทําไม คือแผนตองตรงกัน คือปลัดทุกคน ซีเรียสกับตรงนี้กันมาก 

อยางนี้มันอะไรกัน มันเปนไปไดเหรอ เราจะทํากันไดเหรอ สตง.

ตรวจเราก็โดนกันหมดวาไมถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทย แลวบอกไดเลยวากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะ

แกเรื่องแตละเรื่องเนี่ย ไมต่ํากวาปแคหนังสือสั่งการฉบับเดียวที่สั่ง

เรามา จนเราโวยกันถึงที่สุดถึงจะออกมา มันไมเหมือนเมื่อกอน 

เมื่อกอนมันงาย นะครับ ระเบียบไมเปลี่ยน หนังสือสั่งการไม

เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนใหมหมดเลยขนาดไปโวยในที่ประชุมแลว ให

หนอยไปโวย เปนดอกเตอรผมไมอยากพูดชื่อเดี๋ยวหาวาพาดพิง 

ขอบพระคุณครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ก็ที่ แผนที่เคาตองใหระบุ คือมีนักวิชาการ เวลาคณะกรรมการ 

ประธานสภา อบจ. นว . เปนรูปของคณะกรรมการที่เคาออกหลกัเกณฑอะไรเนี่ยเคาก็จะพูด

วาทางทองถิ่น จัดทําโครงการ ตามความรูสึกของผูบริหาร บางที

ประชาชนเอาแบบนี้พอมาถึงอีกทีนึงเหมือนแบบประชาชนทําไป 

แตผูบริหารจะเอาแบบนี้ เคาใหฟกลงไปเลย อันนี้คือที่มา คือ

ความคิดของนักวิชาการ ซึ่งพอมาปฏิบัติจริงๆ เราบอกวามีหรือไม 

มันมีแตมันไมใชทั้งหมด เวลามันเกิดปญหา พอมาใชแบบนี้แลว

ปญหามันเกิดเยอะมันก็ควรจําเปนจะตองแกไข แตวาทางกระทรวง 

เขาก็มองวามันเปนเรื่องซึ่งไกลตัวเคา เคาก็ไมอยากจะไปไฟทใหกับ 

 พวกเรา พูดจริงๆเลยนะคะตรงนี้พูดกันทุกเวทีแลวก็เปนปญหากับทุก

องคกรแมกระทั่งสมาคม อบต.  สมาคมสันนิบาต พูดกันทุกเวที 

ทางกรมเองเนี่ยก็ไมสามารถดําเนินการไดเพราะวามันมีขบวนการ

คณะกรรมการอยู มีนักวิชาการอยูรวมดวย แตก็คงอีกระยะหนึ่ง  

คงจะมีการเปลีย่นแปลง ใหทางการเลือกตั้งมนัมีใหม ใหมันหมดยคุ

หมดอะไรกันไปแตก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลง ฝากทางแผนไปนิด

หนึ่งเวลาไปประชุมแผน ยังไงประสาน สจ. คือพยายามบอกทาง

สมาชิก คือเราตองคํานึงถึงอยางหนึ่งวาเราเปนองคการบริหารสวน

จังหวัดเรามีสมาชิกซึ่งเปนผูแทนอยูอยางไรก็ดีเราตองเอาโครงการ

ที่สมาชิกเราที่อยูในใจบาง พูดกันในฐานะที่เราเปนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับจังหวัด เราไมใชไปเปน ไปเอาของ อบต.  อบต. 

ตอนนี้ทั้ง อบต. ทั้งเทศบาลโครงการที่สงเรามาบางทีมันเปน 
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โครงการที่มีปญหาถามกองชางคงนาจะรูดีที่สุด ไมเคยสงโครงการ

ที่สบายใจเรื่องพื้นที่บาง เราตองฟงเหตุผลของทานสจ.ตองรูวา

พื้นที่ของเขามันมีปญหา แตทาง อบต. จะสงแบบนี้เหมือนเอาเรา

เขาไปใสปญหา ใหเราเปนคนแก บางทีพื้นที่ไมได อบต.ไมสามารถ

ดําเนินการได เทศบาลบาง อยาไปฟงทางผูนําทองถิ่น เราตองมี

เหตุผล เราตองไปคุยกับทาง สจ. มันตองมีเหตุผลวา ถาเคาเสนอ

แบบนี้ขึ้นมา เดี๋ยวนี้ อบต. เคาก็ทันนะ เสนอโครงการเดียว 

อยางไร คุณตองหยิบโครงการนี้ ซึ่งไมเผื่อสจ. ใหคิดบางเลย นี่คือ

ปญหา นี่เราฝากนิดหนึ่งวาถาเรามีปญหาแบบนี้เราจะมีขอเสนอให

ทาง สจ. ไปทําอยางไรบาง อยาไปหยิบเอาแคของทั้ง อบต.ที่เสนอ

มาโดยไมคํานึงถึงสจ. เราเลย เราเปนตัวแทนเราตองมีความรูสึกที่

ใหประชาชนจริงๆ ไมตองมีตัวแทน ทําตามอบต.ไมตองมีสมาชิกไป 

เปนตัวแทนเลย ฝากนิดหนึ่งหาวิธีที่จะเชื่อมโยงอยางไรใหทาง

สมาชิก ใหเขาไปดูวาปญหาโครงการตางๆ มันมีปญหา คุณขอมาจริง 

บางทีเขาเสนอมาโครงการเดียวโครงการนี้เปนปญหาแน บางที

บานเขาอยูกลางที่บางอะไรบาง กองชางไปสํารวจมีปญหา แลว

เดี๋ยวนี้พอมีปญหา พอมาแกตองไปทําประชาคม ทางสจ. ไมมี

โครงการมาสวม ปญหาที่ เราเกิดขึ้นทุกป  แลวมันก็มีปญหา

ตอเนื่องเวลาประมูลงานไปแลว มันทําไมได ตองเปลี่ยนแปลง มันมี

ปญหา เปนวงจรไปเลย ทุกเรื่องไปเลยมันเหมือนไปสรางปญหา

ใหกับประชาชน พอทั้งนั้น สงมาใหเราแกกลับกลายเปนการสราง

ปญหา ใหกับประชาชน คือปญหาที่เราเกิดขึ้น เชิญคะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - อีกเรื่องหนึ่งจะคุยกับกองชางทุกสัปดาห สิ่งหนึ่งคือวางานมัน 

ปลัด อบจ. นว.ปฏิบัติหนาที่  เยอะคนที่เราดําเนินการออกไปสํารวจพื้นที่ ดังนั้น เพื่อทําใหมี 

นายก อบจ. นว.  ความละเอียดงานเดินไปดวยดี เกิดปญหานอยที่สุด ควรจะตั้งงบ 

ประมาณสูงๆ ไว นะครับ ในประสานแผนผมวา  4 -  5  ลานก็

ตองทํา ชาง ผมจะไดมีเวลาหายใจบาง เพราะทาน สจ.ที่คลุกคลี

กับชางจะรูดี วาชางผมนี่หัวหมุนหมด ทุกเรื่อง ประธานก็รู ทาน 

สจ. ชุติมา ก็รู  ถาเรากําหนดโครงการใหญๆเลย ไดไหมครับ 

รวมกันเลย เลนเปนโครงการใหญ ๆ เลนทั้งเสน เลนยาวๆ ไปเลย 

นะครับ มันก็จะสะดวกและก็งายตอการปฏิบัติแลวก็ความบกพรอง

ตางๆ ก็จะนอยลง และงานเราก็จะควบคุมงายขึ้น ตราบใดที่เรายัง 
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เลนแบบเบี้ยหัวแตกกันนะครับ ทํางานไมทัน เพราะเงินเราเยอะ เงิน

เหลือจาย จายขาดเงินสะสม งบป งบคางจายของปที่แลวอีก นี่ยัง

ไมหมดกันเเลย แคจัดซื้อจัดจาง เขาไตรมาสสองแลวนะครับ ชาง

ผมตองไปสํารวจใหมหมด เขาขอบัญญัติ กอนลงพื้นที่ก็ตองไป

เดี๋ยวน้ีตองลงละเอียดไมละเอียด สตง.ลงกอนเลย รูวาเราประมูล

งานไหน สตง. ลงเลยวามันทําไดไมได ชางผมก็ปวดหัว ก็อยากขอ

ความรวมมือขอความกรุณาจากทาน สจ.นะครับถาเปนไปไดรวมงบ

กันไดไหมครับและที่คุยอยางที่ทานประธานฯทานสจ.ชุติมา บอกวา

คอนกรีตเลยครับ ทําไปเลย มันยั่งยืนน้ําทวมก็ไมพัง เราไมตองไปซอม

แตถาเราทํายังเหมือนเดิมมันก็เปนปญหาตลอด ขอบคุณทุกทานครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - แนวทางปฏิบัติรวมกัน ในฝายทั้งตัวแทนของประชาชน ในฝายของ 

ประธานสภา อบจ.นว. ขาราชการและก็ระเบียบซึ่งเปนชวงเปลี่ยนผาน นะคะ ที่เราจะตองมี

การปรับ ในเรื่องของระบบตางๆ นะคะ ก็ฝากทานสมาชิกดวยนะคะให

มีแนวคิดรวมกันมันมีการเปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติและก็ในเรื่อง

ระเบี ยบในเรื่ องของแนวทางตางๆ มันเปลี่ ยนแปลงไปหมด 

เพราะฉะนั้นเราตองมาทําความเขาใจกันใหมในเรื่องที่เราถือวาเปนคน

บานเดียวกัน นะคะ อยูครอบครัวเดียวกันก็ตองมานั่งคุยกันวา เราจะ

เดินทางไปดวยกันแบบไหนนะคะ ฝากทานสมาชิกและก็ทางฝายบริหาร 

ซึ่งเปนขาราชการ ที่อยูในระเบียบอยู ตองคุยหาแนวทางรวมกัน นะคะ 

ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ เชิญทานสจ. ขาว คะ 

 

นายขาว   พัดศรี    - ครับ กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ทานปลัดฯ ขาราชการ 

ส. อบจ. นว. อ. หนองบัว และทานสมาชิกทุกทานนะครับ ผมวันนี้ในฐานะที่ฟงทางฝายบริหาร

อธิบายแลว ทานประธานฯ ผมก็คิดเห็นหลายเรื่องเหมือนกันความ

ลําบากกับชางเนื่องจากวาผมอยากใหทาน สจ. ทุกคน เขาไปประชุมใน

สภา อบต. เพราะฉะนั้นสิ่งตางๆ สมาชิกเคาขอมา ก็จดๆ พอไปทําเขา

แลว คนที่ไมมาคาน ถนนทําไมกวางจนเกินไป ทําก็ไมได เสร็จแลวก็

รองศูนยดํารงธรรม เจอมาแลว ตัวนี้เปนตัวสําคัญ สจ.ตองไปประสาน 

ใหชัดเจน ขนาดไดลายเซ็นมาแลวยังไมยอมทําบางคน เพราะฉะนั้น 

ตองพูดใหชัดชัดในที่ประชุมคือเราไปเชื่อนายกฯเชื่ออบต.ไมได 

เพราะฉะนั้นคนที่ไมเอากับเราไมเขาประชุมคนที่ประชุมก็ยกมือกันไป 

พวกใคร พวกมัน จริงๆแลวปญหาผมเองเจอมาแลว แตวาผมแกได  
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ถนนขนาดนี้ทําไมตองกวางรองศูนยดํารงธรรม ตอนนี้ผมเช็คเลย ถาไม

เอาปญหาไมตองขอใหสมาชิกชี้ใหชัด ที่อบต และหมูบานใหชัดไปเลย 

โดยมาก สจ. เราไมไดลงพื้นที่จริง ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ก็เปนแนวทางหนึ่งนะคะ ซึ่งเปนปญหาอยางหนื่ง 

ประธานสภา อบจ.นว.   ตอไปทานนพดล คะ 

 

นายนพดล   สันติภาพจันทรา   - กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ. นว . อ.เมืองนครสวรรค คณะผูบริหารครับ ผมนพดล สันติภาพจันทรา สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค เขต อําเภอเมืองฯ ครับ บังเอิญเมื่อเชาไปเปดแผน 

พัฒนาของ อบต. ก็ไดรับการรองเรียนจากกลุมแมบาน ซึ่งเปนกลุม อสม. 

นะครับ ตอนนี้มีความเขาใจผิดเพราะวาตอนนี้เงินของ อสม. 5  เดือน  

ยังไมไดและก็มองวา อบจ. เปนที่ อบจ. ผมก็เลยถามวาเปนอยางไร รอเบิก

อะไรไมทราบก็เลยบอกวาวันนี้มีประชุมสภาฯ พอดีเดี๋ยวจะมาถามในสภาฯ 

นะครับ เพราะวามันเกิดไรขึ้น เพราะวาตอนนี้ที่เคาบอกมา ไมไหวแลวกลัว

จะไปรองศูนยดํารงธรรม ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญทานปฏิบัตหินาที่ นายกฯ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - กราบเรียนใหทราบขั้นตอนนิดนึง ครับเงิน อสม. กรมโอนมาใหเรา 

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่  อบจ.โอนไปใหสาธารณสุข  สาธารณสุข เปนคนดําเนินการทุกอยาง 

นายก อบจ. นว. รูสึกวาไตรมาสนี้ ถึงเดือนมีนาคม ทําเรื่องขอเบิกไปแลว นะครับ  

แตอยูในขบวนการที่เคาจะเอาไปจาย นะครับ ทั้งจังหวัด นะครับ 

เบิกไปแลว เพราะวาไมใชทานถามคนเดียว สจ.ชุติมา ถามตั้งแต

ตอนที่ผมอยูเชียงใหมแลวสจ.แจงวาเงนิมาแลว แตสาธารณสุขไมทํา

เรื่องมา ก็ เ ร งรั ดไปแลว ตอนนี้ทํามาแล วตอนนี้ รอขั้นตอน

ดําเนินการไปจาย นะครับ 3 เดือน เคาจะเบิกทุก 3 เดือน นะครับ 

ทุกไตรมาส ก็คงเร็วๆ นี้ เงินไปแลวแตเหลือขบวนการแคเอาไปแจก 

แคนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง   - เรื่องนี้เราโดนทวงติงมากเลยนะ เพราะวาทุกอําเภอเลยเขาก็จะ 

ประธานสภา อบจ. นว. มองที่ อบจ. เราจะมีแนวทางอยางไรบางที่จะชี้แจงกับกลุม อสม. 

ใหเคาเขาใจวาเราไมไดเปนคนจาย 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - คืออยางนี้นะครับ ผมวาไปแกที่ตนเหตุ คือโอนใหสาธารณสุข 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ ไปเลย นะครับ อุดหนุนไปเลย มันจะไดจบขบวนการ ไมตองเพิ่ม 

นายก อบจ. นว. ขั้นตอนที่ อบจ.ผานตรงเลยครับ จากกรมฯไปสาธารณสุขเลย 

อุดหนุนไปสาธารณสุขเลย เหมือนการเบิกจายคารักษาพยาบาล 

ทําไมให สปสช. ไดและทําไมอันนี้ไมใหไป แตประธานก็รูปญหาดี

วามันมีอะไรอยู เปนเรื่องของทางนายกฯ ตองไปตัดสินใจกันแลว

วาจะทําอยางไรใหเงินถึงประชาชนไดเร็วขึ้น ประธานฯทราบดี 

ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เรื่องเงิน อสม.ใหเคาไปอุดหนุนเลยคงยากมาก เพราะวามันมา 

ประธานสภา อบจ.นว.   คิดเปนเปอรเซ็นตใหกับทองถิ่นแตวาชวงนี้ที่เราจะทําเปนหนังสือ 

ชี้แจง ไดไหม ใหทาง อสม. ไดทราบวาขบวนการอะไรตางๆ มันไมใชเรา 

พอไปพูด เคาก็บอกเราทุกอนามัยเลยนะ ทางอบจ. ยังไมจาย เขาก็จะ

มาถาม 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ขออนุญาตอยางนี้ดีกวาเดี๋ยวผมประสานภายในกับทานสาธารณสุข 

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่   จังหวัด เรื่องนี้มันชาเพราะอะไร ตองไปนําเรียนสาธารณสุข บางทีทาน 

นายก อบจ. นว.  ไมทราบ มันชาหลายรอบ ต้ังแตปที่แลวแลว ปที่แลวก็ชาอยางนี้ 

ไมใชไมชา 

 

นายนพดล  สันติภาพจันทรา  -  รีบประสานเลย ครับ เพราะเมื่อเชาขอมูลมาบอกวาประธานสภาฯ  

ส อบจ. นว . อ.เมืองนครสวรรค   ไมเซ็นครับ รีบหนอยนะครับ เมื่อเชานี้ อสม. ทาทอง ครับ ที่ผมไป

ประชุม เรียกผมไปบอกวารอประธานสภาฯ เซ็น ครับ 

 

นาจิตรา   หมีทอง  - เดี๋ยวตองสอบถามหนอยวาใครเปนคนพูด เดี๋ยวฝากนิดนึง 

ประธานสภา อบจ. นว. ฝากทานนพดล  ถามนิดนึงวาขอมูลมาจากไหน  อันนี้มันจะไดมี 

ที่มาที่ไป เปนการอางไดกับทานสาธารณสุขจังหวัด วามีกรณีแบบนี้ 

แตเราโดนถามมากเลยนะเรื่องเงิน อสม. เพราะวามันเปนเรื่องที่ถึง

ตัวผูรับ  นะคะ เชิญคะทาน สจ. ชุติมา ใครกอน เชิญ สจ.สมชาย 
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นายสมชาย   ยุกติรัตน   - ครับผม สมชาย ยุกติรัตน นะครับ สมาชิกสภาองคการบริหาร 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค  สวนจังหวัดนครสวรรค เขต 8 อําเภอเมืองฯ เงิน อสม. ผมก็โดนประจํา 

คือเคาจะถามวาทําไมออกชา ผมเคยถามในที่ประชุมครั้งหนึ่งแลวแตคือ  

ปญหาผมอยากถามวา ทําไมเราไมไปจายเอง ยิงตรงให สจ. เลย จายใน

พื้นที่ใคร ตําบลใคร สจ. เปนคนดําเนินการจาย โดยทางอบจ. ทําเอง 

คืองายๆเลยวาเงิน อสม. จายในตําบลหนึ่ง อสม.ก็คิดวา อบต.เปนคน

จาย นายกฯ ไดหนาคนเดียวเลย นายกฯกับเราก็ไมคอยจะลงกัน

เทาไหร นายกจายอยางเดียว เคาถามผม ถามตลอด แลวทําไม 4 

เดือน 3 เดือนได ผมบอกวาเคาเซ็นใหนะ เซ็นเชคจายไป แตทําไมวา 

3 เดือน 4 เดือน ไมเปนเฉพาะตําบล เทศบาลก็เปน เพราะวาพวก

พี่สาวผมอยูเทศบาล เคาก็บอกมา เทศบาลก็เจอปญหานี้เหมือนกันเลย 

แลวผมอยากถามวา ทําไมเราไมดําเนินการเอง ถาเกิดดําเนินการเองได

มันจะเปนผลดีตอพวกเราทุกคนดวย ครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คือมันเปนระเบียบ ของทางกระทรวง ใหผานเราเฉยๆ นับเปอรเซ็นต 

ประธานสภา อบจ.นว. ที่ของที่เคาจะใหเงินอุดหนุนทางเรา เดี๋ยวใหทางปลัด ฯ ไดชี้แจง จริงๆ 

แลวเนี่ยเวลาไมจาย บอกอบจ.ไมจาย แตเวลาไปจาย คนไดหนาคือ 

อบต. มันไมสมควรเลยเราเวลาเสีย อบจ.เสีย แตเวลาไดหนา อบต. ได

หนา อยางนี้มันไมนาจะใช ใหทางปลัดฯ ชี้แจงนิดนึง เรื่องระเบียบคะ 

สจ.ชุติมา เชิญคะ 

 

นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   - คะ เรียนทานประธานสภานะคะ ดิฉันนางสาวชุติมา  เสรีรัฐ นะคะ 

ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว   สําหรับเรื่องเงิน อสม. มันจะมีปญหาทุกปนะคะ เทาที่สอบถามมาก็คือ  

ไตรมาสแรกทุกป จะคางจายประมาณ 5 เดือน ทุกครั้ง แตหลังจากไตร

มาสที่ 2 ไป พอไดเงินไป ตอไปจะเขาระบบ อสม. บางทานทราบ แต

วาดวยความที่ชวงนี้เศรษฐกิจฝดเคือง เคาก็เลยทวงถาม นะคะวา 

ทําไมไมจายสักทีนึง แตวาจริงๆ ไดเขาพื้นที่ก็จะไปแจงกับ อสม. นะคะ

วา เงินของ อบจ. พอเงินมา อบจ.ไมอยากเก็บไว นะคะ ก็จะจายใหกับ

สาธารณสุข แตเนื่องจากสาธารณสุขบางทีเคาทํารายชื่อ มันมีอสม.ตาย 

อสม.เขาใหม คือมันเปนที่ รพสต. แตละพื้นที่ดวย ที่สงรายชื่อลาชา 

ทําใหรวบรวมมาที่สาธารณสุขจังหวัดลาชา พอลาชาการเบิกจายก็

ลาชาตามไปจริงๆแลวทางสาธารณสุข กับทาง อสม. ทราบกันดีอยูแลว 
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เพียงแตวาเนื่องจากวาอยางที่นําเรียนไป วามันอาจจะชาจนเกินไป

เพราะวา 5 เดือน นะคะ แตเมื่อตนปงบประมาณทุกครั้งมันจะเปน

อยางนี้ทุกครั้ง เทาที่มีประสบการณมาไดสอบถามนะคะ ขอบคุณคะ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ขอเชิญทานปฏิบัติหนาที่ นายกฯ คะ ชวยชี้แจงเรื่องระเบียบ ทําไม 

ประสภา อบจ.นว. เราไมจายเอง เวลาโดนดา อบจ. โดนดาแตเวลาไดหนา อบต. ไดหนา 

เชิญคะ 

  

นายไกรสิน  ศิลปาจารย - คือตอนนี้นะครับ สมัยแรกเลยเคยเอามาจายเอง แตวาพื้นที่ 

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่ เราใหญ นะครับ ในการที่จะรวบรวมเอกสารใหไมทัน ยิ่งชาไปอีก 

นายก อบจ.นว. สาธารณสุขเคาจะรวบรวมไว เหมือนที่ทางเลขาฯ พูด เขาจะ

รวบรวมเอกสารไดไว และมีการเตะถวง เพราะเราทําเองนี่เคาไม

ยอม สาธารณสุขเคาคุมอยูอยางที่บอก แตรายละเอียดมันจะปญหา

เยอะ ปญหาเยอะมาก สมัยกอนนี่ไมไดเลย กวาจะเบิกเนี่ยโวยวาย

กัน 6 เดือน กวาจะไดอันนี้ถือวาเร็วแลว ตอนนี้เราไปแกที่ตนตอคือ 

สาธารณสุข ตองไปเรงและก็แจงทางสาธารณสุขจังหวัด ใหเขารับรู

วามันเกิดปญหาตรงนี้ โวยกันทุกพื้นที่แลว และผมเซ็นไปประมาณ

หนาจะ 2 อาทิตยที่แลว นะครับ เงินตัวนี้ นะครับ เดี๋ยวคงแจงไป 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - วันนี้เดี่ยวจะเขาไปคุยกับทางสาธารณสุข ถือวามันเปนเรือ่งที่มัน 

ประธานสภา อบจ. นว. ตอเนื่อง มันเปนขอผิดพลาดตอเนือ่ง และที่นี้ถามนิดนึง เปนนโยบาย

อะไรให อบต. ไปจาย มันเปนระเบียบ หรือมันเปนอะไร 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - สาธารณสุขเปนคนเก็บรายละเอียดแตผมไมรูวาเขาประสาน 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  กันรึเปลา ระหวางสาธารณสุขกับ อบต. เขาก็ไปวิ่ง สาธารณสุข 

นายก อบจ. นว. จะไดไมตองเสียเวลาเขา มีคนไปรับหนาที่ไปเซ็นช่ือมา ผมไมทราบ

รายละเอียดการปฏิบัติในพื้นที่  แตเงินคนที่รับไปก็สาธารณสุข

จังหวัดนะครับ รับไป 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - อยางนี้ไดไหม ถาเราจะไปคุยกบัสาธารณสุขจังหวัด เราจะบอก 

ประธานสภา อบจ. นว.   วาทานสมาชิกของเรา จะขอใหทางสถานีอนามัย โรงพยาบาลเขา 

มีอยูแลว ใหเปนคนไปจาย ดีไหม เราเสนอเปนแบบนี้ ทางอบต.

จายมีไหม มีไหมอําเภออื่นๆ มีไหมทาง ทานสมชาย เชิญคะ 



 

- 47 - 

 

นายสมชาย  ยุกติรัตน   - ทางสาธารณสุข เขาบอกคนจาย เขาไปจายที่ อบต. เขาใชสถานที่ 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค สาธารณสุข อบต. มันติดกัน ความคิดของกลุม อสม. เคาคิดวา 

นายก อบต. เปนคนจาย เพราะวาสาธารณสุขแตละแหง อุดหนุน

ตองมาจาก อบต. ครับผม 

 

นางจิตรา   หมีทอง - เดี๋ยวจะรบัเรื่องนี้ไว จะไปคุยกบัสาธารณสุข ถาเปนไปได ทานสมาชิกฯ 

ประธานสภา อบจ. นว.  อยากไปรวมจายดวยไหม เราจะไดใหเขาแจงเรา ดีไหม ถาอยากไป

จะบอกพื้นที่ให ก็จะบอกทางสาธารณสุขนี่แจง เอาอยางนี้และกัน

เดี๋ยวจะใหทางสาธารณสุขจงัหวัด เปนนโยบายไปเลยวาถาไปจายเงิน 

อสม. อยางไรใหชวยแจง สจ. ในเขตพืน้ที่ดวย ดีไหมคะ  เอาไหม   

พวกเราจะไปรวมไหม เชิญออกความคิดเห็นคะ จะไดไปคุยถูกทาง 

ดีไหมคะ ใครเห็นดวยทีจ่ะตองแจงเรา ยกมือเลยคะ คะสวนใหญ

เหน็ดวยนะคะ เดีย๋วจะเขาไปคุยกับสาธารณสุขจงัหวัด วาแนวทาง 

ตอไปเปนแบบนี้ จริงแลวเปนเรื่องที่ดีนะ เราจะไดมีโอกาสชีแ้จง

ดวยวาทําไมถึงชา ทําไมถึงเร็ว  ไมใชไปพูดกันแบบสุมสีสุ่มหา มา

โทษ อบจ. เราจะไดมีโอกาสไปชี้แจงดวยนะคะ เชิญทานวิโรจน คะ 

 

นายวิโรจน    กลิ่นโตนด   - ครับผม ไหนๆ ก็ พอถึงเรื่อง อบจ. เรา ถาเปนทุกอยางเขตตาคลี 

ส.อบจ. นว. อําเภอตาคลี   เขตบานผม อบจ. เรายังไมมีความดีตรงไหนเลย เขตนายกฯ ไดหนาหมด 

ทุกที่ครับ ไมมีสวนรวมไมวาจะเปนบานพังหรือที่ อบจ. เราสนับสนุน 

เคาจะไมเชิญ สจ. เราเขารวมเลย ทุกอยางที่สงหนวยงานไป ไมมีบอก

หนวยงานและก็ทับถมเราวานี่ เปน อบต. จาย หรือทุกอยาง 

อุทกภัย ผมก็เลยอยากจะแนะนําวา ถามีก็ใหสงหนังสือ เคาถามวา 

อบจ.ไมเห็นมีสวนรวม ทุกอยาง บางทีเราก็ถามวาเห็น อบจ.เขา

โอนเงินมาทาง อบต. วาเปนเงินสวนรวม เคาบอกวานั่นมันคนละ

อยาง คนละเรื่อง มีแตทับถมสมาชิกฯ เรา ถามีหนวยงานอะไรก็

อยากจะใหบอกเปนหลักเกณฑรึวา นี่คือหนวยงานของ อบจ. เรา 

หรือวาสนับสนุนสงไปทาง อบจ. ทางอําเภออยากจะใหเรามีสวน

รวมแตตอนนี้ไมวาผมจะทําอะไร ถาขอฟรี เชน จักรยานขอสวนตัว

มาถึงบานผม แตถาเปนการบริจาคหรือการทําความดีจะไมเชิญ 

สจ. ไปรวมทุกอยาง ทางอบต. ทุกอยางตองถาม ผอ.สาว ชวนทุกอยาง 
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ชวนไปประชาคมอําเภอ ไมอยากจะไปละครับ แตพอสงหนวยงาน

มารองเรียน มาถึง อบจ. เรา ทางเขตสายเรามันแตกพังก็สงมารอง 

อบจ.แตไมผาน สจ. ผมก็ยังถามวาแลวตอนที่เคาเชิญเขต อบต.

หนองโพ ตอนเคาเชิญคุณไปในเขตประชาคมแลวคุณทําไมถึงไมไป 

เคาตอบวายุงยากไมอยากจะไป เราเวลานี้คุณก็มารองทีหลัง ผมก็

ถามวามันเสื่อมเสียผมแลวคุณสงหนวยงานไปทาง อบจ. หาวาผม

ไมทํางาน คุณก็วาเสนทางนั้นเสีย เสนทางนี้ สวนเวลาเคา

ประชาคมใหสวนรวมมาคุณก็ไมมา แลวคุณก็สงสายตรง ผมก็เสีย

และคุณก็ไมสงเรื่องมา ไมสงเรื่องมา อบจ. แตทุกอยางถา อบจ. 

เราสั่งไปเขตบานผม ทุกตําบล ผมไมเคยมีสวนไดสวนเสีย ทุกตําบล 

เขตนายกฯ เขาก็ไมไดทะเลาะกับผมแตเคาก็ไดหนาเต็มๆ เขาก็ไม

เคยชวนผมไป จะเปนสนับสนุน บานพัง บานไฟไหม ทุกอยางที่ 

อบจ. เราสง จะไมถึงสมาชิกฯ และไมบอกดวย ไมเชิญมีสวนรวม 

แตถาขอเงินถึงทุกอยาง ครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ก็เปนความคิดเห็นสวนตัว ยังไงกเ็ดี๋ยวฝากทางทานปฏิบัตหินาที ่

ประธานสภา อบจ. นว. นายกฯ ผานกองชางเพราะเรื่องนี้เปนเรื่องที่กองชาง ฝาก ผอ. ดวยนะคะ 

ในเรื่องของแจงอุทกภัยทุกเรื่องนะคะ ใหแจง สจ. ดวยทางโทรศัพท 

คือถาหนังสือสวนใหญจะไปถึงที่หลัง คือเขาใจนะคะ แจงเปน

หนังสือไป บางทีทําโครงการกอนเขา โทรติดบางไมติดบาง ทาง

กองชางก็จะบอกวา โทรหา สจ. ไมได ไมติด ทีนี้มันมีไลน รึเปลา 

จะไดใหทางกองชาง ไลนเขามา เอาเขามาในกลุม สจ. เผื่ออยูบาง ไม

อยูบาง จะไดประสานกันถูก โดยปฏิบัติแลวเนี่ย ตอนนี้ก็จะเปนแบบ

นี้จริงๆ นะ  หลายๆ เคส เขาไปไมรูกันบางอะไรบาง สจ.แจงกัน 

บางที สจ. ไมคอยรับขอมูลบาง มันมีทั้งสองเรื่อง นะคะ อันนี้ฝาก

นิดนึง 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ครับ ผมเห็นดวยกับประธานครับ เรื่องการประสานงาน ผมอยาก 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ใหทางกลุม สจ. เชิญผม ผอ.ชาง ที่เปนหลัก ๆ เขาเปนสมาชิกใน 

นายก อบจ. นว .  กลุมดวย เผื่อผมมีขาวสารใหม ๆ  อะไรมา มีเรื่องอะไรที่จะตองเชิญ 

ทานไปรวมกิจกรรม มันจะไดงายขึ้น และอยางที่ทานบอกวา

โทรศัพทไมติด บางทีก็ไมรับ หนังสือไปหลายวันกวาจะเปด งาน

เลยมาแลว ถาเขาไลนจะรูเลย นะครับ มันจะไวข้ึนและขาวสารมัน 
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ก็จะถึงกันมากขึ้น ปญหาตางๆ ก็สามารถสอบถามกันตรงนั้น พูด

ตรงนั้นได แกในนั้นได ก็นําเรียนทานประธาน ก็ขอใหเอาปลัดฯ  

รองปลัดฯ  ผอ.ทุกกอง เขาไปดวย นะครับ จะไดชวยกันตอบปญหา 

แกปญหาไดเร็ว ถาอยางนั้นเราจะเสียเวลา กวาจะประชุมสภาครั้ง

หนึ่งก็ เดือน สองเดือน ถึงจะมาพูดคุยกัน ถาทานเขามาทานก็มา

ถามได แตถาถามในไลน ถาตอบไดเราก็จะตอบไป นะครับ 

ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง     - เปนแนวทางใหมนะคะ เดี๋ยวฝากทางเลขาฯ ไปตั้งกลุมใหมเลย 

ประธานสภา อบจ. นว. ตั้งเปนองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เอาทางทานสมาชิกฯ 

ทานปลัดฯ  รองปลัดฯ และหัวหนาสวน ฝายดวยยิ่งดี ผูปฏิบัติโดยตรง

จะไดรูวา ฝายไหน ทําอะไรกันบาง ชวยดู เราจะไดเลนไลน ใครไป

ทางไหน จะไดมีการเคลื่อนไหว รูกันบางนะคะ ก็เปนเรื่องที่ดี และ

ก็พยายาม สจ.ก็อานกันบอยๆ หนอย ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ เชิญ

ทานกิติรัตน  คะ 

 

นายกิติรัตน   ภัทรปรีชาสกุล  - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ตาคลี  ทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาที่ฝายบริหาร ทานสมาชิกทุกทานครับ 

กระผม นายกิติรัตน ภัทรปรีชาสกุล สมาชิกองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอตาคลี วันนี้ผมรูสึกดีครับ ที่มีการ

อภิปรายหลังวาระตางๆ ซึ่งวาระไมไดมากมาย แตก็มีวาระอื่น ๆ 

ทานสมาชิกหลายๆ ทาน แสดงความคิดเห็นซึ่งถือวาวันนี้เรา

ประชุมคุมคา ประชุมครั้งนี้ดีกวาเราปลอยวาระตางๆ ผานไปโดย

รวดเร็ว ก็ไมไดมีการพูดคุยกัน นะครับ ก็รูสึกดีครับ พอดีมีประเด็น

ที่สมาชิกบางทานไดพูด คือเฉพาะอยางยิ่ง ทานวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ 

ไดพูดถึงประเด็นเรื่องของโรงเรียนอิงลิชสคูล ข้ึนมา ซึ่งเรื่องนี้ผมได

ฟงคุณวิทูรพูด ก็รูสึกใจหายครับ ซึ่งเปนโครงการดีๆ ที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ของเราไดริเริ่ม ในชวงยุคของทาน

นายก อํานาจ ศิริชัย เปนแนวคิดใหมๆ ที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ไมวาการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด เรื่องของอิงลิชสคูล หลายๆ เรื่องเรื่องของการ

พัฒนาแหลงน้ํา ขุดลอกคลอง ขุดแหลงน้ําใหกับพี่นองประชาชนใน

จังหวัดนครสวรรค ขุดเยอะๆ เปนเหมือนเตาขนมครก เกิดขึ้น ซึ่ง

เรื่องนี้เปนเรื่องดี นอกจากเปนการพัฒนาการทองเที่ยว พัฒนา 
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การศึกษาพัฒนาเรื่องของการอยูดีกินกินดีของพี่นองชาวจังหวัด

นครสวรรค ก็พอดีประเด็นที่ฟงคุณวิทูร พูด ใจหาย ก็สะทอนมาถึง

เรื่องบึงบอระเพ็ดของเรา ซึ่งผมก็ไมไดเขาไปนานแลว พอสมควร 

ซึ่งชวงแรกๆ ไดเขาไปทีมีการเริ่มตนนั้น ตองยอมรับวาเปนที่

ภาคภูมิใจของพี่นองประชาชน ชาวจังหวัดนครสวรรค โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสมาชิกพวกเรานั้น อยูในพื้นที่ไดรับความชื่นชมจากพี่นอง

ประชาชน วาเราไดพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปน

แหลงใหญของประเทศของเรา ซึ่งเราไดใชของกรมประมงมา ซึ่ง

เมื่อไมกี่วันนี้ผมไดยินพี่นองประชาชน พูดขึ้นมาวาไดมาเที่ยว รูสึก

น้ําจะขุน ปลาจะนอย รูสึกใจหาย ตองฝากความหวงใยไปถึงทาง

ฝายบริหารใหติดตามแกไข ซึ่งเมื่อไมกี่วันนี้ผมไดไปเที่ยวตลาดนัด 

ตลาด 4 ภาค ที่พัทยาผมไปเห็นมาแลวตองชื่นชมจริงๆ คนเดิน

เบียดกันเลยครับเมื่อไมกี่วันผมไปมา ซึ่งประสบความสําเร็จมาก มี

นักทองเที่ยวเขาชมงานตลาด 4 ภาค ของพัทยา ไมต่ํากวาวันละ 

5,000 คน ซึ่งผมถามเคา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเก็บคนละ  

200 บาท ทานคิดดูวันหนึ่งเก็บเทาไหร อันนี้คือสะทอนใหเห็น ให

ผมรูสึกกับบึงบอระเพ็ดของเรา ซึ่งก็คงจะไมพูดมากนะครับ เรื่องนี้ 

ซึ่งทางฝายบริหารก็คงจะดูแลเปนอยางดี นะครับ ถือวาดีดีกวาชวง

ที่ผานมา ที่ผมไดฟงมาจากพี่นองประชาชน ไดมีการเพิ่มเติม มีการ

พัฒนา อยากใหทานทางฝายบริหารชี้แจงวาสถานภาพ ขณะนี้ของ

เรา ถาเปนกราฟอยูในสภาพที่มันลงหรือมันขึ้น หรือมันทรงๆ ได

ชี้แจงใหสมาชิกไดรับทราบถึงความคืบหนาของการบริหาร เรื่องที่

สองที่ผมเปนหวง คือเรื่องปญหาภัยแลง ขณะนี้เขาสูฤดูแลงแลว 

ซึ่งปนี้อากาศคอนขางจะหนาว หนาวนานและหนาวมาก ซึ่ง

สะทอนใหเห็นวาถาปไหนหนาวนานและหนาวมากก็จะกอใหเกิด

ปญหาภัยแลงมากเปนเงาตามตัว ซึ่งอยากใหทานปลัดฯ ปฏิบัติ

หนาที่แทน ไดชี้แจงมีมาตรการเตรียมความพรอม ทั้งเครื่องจักร 

เจาหนาที่ การประสานงานกับเพื่อนสมาชิกวาจะแจงปญหาความ

ตองการและความเดือดรอนของพี่นองประชาชนไปอยางไร 

เตรียมพรอมอยางไร อยากใหทางฝายบริหารไดชี้แจงใหสมาชิกฯ 

ไดรับทราบ อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะติดตามเรื่องประเด็นที่ไดพูด

ในสภาเมื่อคราวกอนเกี่ยวกับเรื่องศูนยฟอกไต ซึ่งเราไดไปศึกษาดู

งานที่จังหวัดภูเก็ต เรื่องนี้ผมจําไดวาวันนั้น มีทาน วรจําเริญ  วรทอง  
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ไดพูดเรื่องนี้เหมือนกัน ซึ่งเปนเรื่องดี ทานวรจําเริญไดพูดวา

ครอบครัวใดนั้นมีผูที่เปนโรคไตแลว มีรถขายรถ มีบานขายบาน ซึ่ง

เรื่องนี้เปนเรื่องของความหวงใหญ ซึ่งเราควรจะตองเสริมสราง

คุณภาพชีวิตใหพี่นองประชาชน ซึ่งสมาชิกหลายๆ ทานก็เห็นดวย 

และพูดในสภาแหงนี้ เมื่อคราวที่แลวชวยไปหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง

วิธีการ งบประมาณใชอยางไร มีความเปนไปไดมากนอยขนาดไหน

ที่เราจะนํามาใชในจังหวัดนครสวรรค ของเราเรื่องนี้ก็อยากจะ

ติดตามใหทานปลัดฯ ไดชี้แจงเรื่องนี้ดวยนะครับ ก็คงจะมีประเด็น

ใหพูด 3 เรื่อง แคนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

  

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็มี 3 เรื่อง นะคะ ที่ทานกิติรัตน หวงใย คือเรื่องบึงบอระเพ็ด 

ประธานสภา อบจ. นว.  เปนเรื่องของดานการพัฒนา ตอนนี้ขอบขายเปนอยางไรบาง 

เนื่องจากประชาชนนั้นใหความหวงใยและเขาไปชม ไปเที่ยว ซึ่งเรา

พูดกันมามาก ในเรื่องบุคลากร อยากใหทางฝายบริหารไดชี้แจง วา

ทางสภาไดคอมเมนไป ไดประชุมหลาบรอบ แมกระทั่งกรรมการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด วามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเรื่องที่สองภัย

แลง การเตรียมการอยางไร และก็เรื่องศูนยฟอกไตเรานาจะมีความ

เปนไปไดแคไหน คือเปนความโชคดี ณ ตอนนี้  ผูอํ านวยการ

โรงพยาบาล มาใหมเปนผูหญิง เปนผูหญิงที่ไฟแรงนาจะประสานได

พอสมควรในสวนหนึ่ง ความเปนไปได เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย    - ครับ เรื่องแรกเรื่องบึงบอระเพ็ด ในการพัฒนาตอนนี้เราก็มี 

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่  คณะกรรมการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ก็ประกอบดวยฝายบริหาร 

นายก อบจ. นว.  และก็ฝายสภา ก็มีทานสมาชิกซึ่งอยูในเขตพื้นที่นี้ นะครับ ประมาณ   

6 – 7  ทาน  ที่เปนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ก็ตั้งอนุกรรมการ

อีก ประมาณ 3 ชุด ไมวาจะเปนเรื่องการปรับภูมิทัศน สถานที่ นะครับ 

โรงแรม  สถานที่ที่ใชบริการตางๆ  มีคณะกรรมการประชุม และก็จะ

สรุปปญหา ประเด็นวามีความคิดริเริ่มสรางสรรค อะไรใหมๆ ที่จะ 

กอใหเกิดในบึงบอระเพ็ด นะครับ ก็เสนอเขาคณะกรรมการชุดใหญของ

เราเพื่อพิจารณา จัดสรรคงบประมาณหรือทําแผน สิ่งที่กระทําไปแลว

ผมวามันพัฒนาไปคอนขางสูง เดี๋ยวนี้ถาคนไปเที่ยวถามเลยวาอยากเขา

มาเที่ยวในบึงบอระเพ็ดใหม เพราะอะไรตนไมตอนนี้ก็เยอะ คอนขางไม

แหงแลง จุดที่สองเรามีเรื่องบอบําบัดน้ําเสียแตก็เสร็จแลว ละครลิง  
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ตอนนี้เรายายมาประมาณรวมเดือน เมื่อตนเดือนนี้เอง กุมภาพันธ 

รายไดก็เพิ่มขึ้นเพราะมันอยูจุดเดียวกัน เปนศูนยรวม เดินออกจากอควา

เรียม คุณสามารถไปดูจระเขหวาดเสียว ไปดูละครลิง ผอ.สันติ บอก

ตอนนี้เราอัพมาประมาณเกือบเทาตัวละครลิง เพราะตอนนั้นมันอยูไกล  

อยูตรงตึกเขียวตองเดินไป ไมมีใครไป นะครับเพราะระยะทางมันก็ไกล 

มันก็รอน และอีกเรื่องก็คือเรื่องการพัฒนาเรื่องโรงแรมและก็มีการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ในการบริหารโรงแรม เอาชุดเกาออก เอาชุดใหม

ไปทําแทน นะครับ วามันจะพัฒนาขึ้นมากนอยขนาดไหน ตอนนี้เราก็

ปรับปรุงหลายๆ ดานไมวาจะเปนอาคารสัมมนา ซึ่งคนใชคอนขางเยอะ 

นะครับ ไมวาจะเปนสวนราชการหรือเอกชนก็มาใชจัดงาน ชวงเย็นดูดาว

เชาดูนก เราก็เชิญทางศูนยวิทยาศาสตร นะครับ มาจัดนิทรรศการ ซึ่ง 

     ตรงนี้เราใชคาใชจายนอยมาก เคามาทําใหเราประมาณเกือบ 3 เดือน  

 เราจายแคคาขนยายเอง แค 70,000 บาท เด็กโรงเรียนมาประมาณ   

2  –  3  หมื่นคน ในโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค เขาไปชมนิทรรศการ

ตรงนี้ เราพยายามดึงดูดผูคนใหเขามาใน อบจ. แหลงทองเที่ยวเรามากขึ้น 

สิ่งที่เราจะตองปรับปรุงตอไป คณะกรรมการไดเสนอหลายเรื่องเรื่องแรก

ที่ชัด ๆ คือ เรื่องถนน เราคงจะตองปรับปรุงดานทางรถไฟ เราจะลาด

แอสฟลทติก เร็วๆ นี้ นะครับ มันก็จะดูเปนระเบียบขึ้น ศูนยบริการ

นักทองเที่ยวเราก็ยายจากตึกเขียว เรามาไวดานหนา เขาเรียกวาตึกขาว 

บริการรถบัส ตองมาเขาจุดนี้กอน มาเขาเยี่ยมชม ตรงนั้นก็จะมี

อาคารประมาณอีก  5 - 6  หลัง จะเปนในเรื่องการเกี่ยวกับแหลง

ทองเที่ยวเรา เกี่ยวกับในหลวงและสินคาตางๆ ที่จะโชวใหเขาดู 

เพราะวาถาจําหนาย จากที่เราเคยทํามามันอยูกันไมได  อันนี้เราเปน

การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว นะครับ ในจังหวัดนครสวรรค สินคาตางๆ 

อาหารตางๆ  ตองผานจุดนี้กอนก็จะนําเขาไปในบริเวณ อควาเรียมของ

เรา สําหรับอควาเรียมที่บอกน้ําขุน บางครั้งถาคนนอยจะเปดไฟนอย 

เพราะวามันขึ้นอยูกับคาใชจายเหมือนกัน ปญหาเรื่องเรื่องน้ําทานจะ

ทราบดี ตั้งแตรุนนายกอํานาจแกกันไมตก นะครับ ถาเปดไฟมากผมถาม

เจาหนาที่แลวมันก็จะเกิดตะไครอีก นะครับ เศษอาหารที่เราลงไปดูด

ทุกอยาง ทําเต็มที่แลว ถาเสาร อาทิตย นี้อาจจะเปดไฟเยอะหนอย  

มันก็จะสวางขึ้น สีสันตางๆ ความสวางขางในจะพยายามเปดใหมากขึ้น 

นะครับ จุดขางบนเกี่ยวกับนกตางๆ  จุดนี้ก็ปรับปรุงหมด ทุกเรื่อง และ 
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สิ่งสําคัญคือตอนนี้ ของบประมาณไปที่กระทรวงการทองเที่ยว อยากทํา

เปนเลนสจักรยาน กับเลนสคนวิ่งออกกําลังกาย บริเวณติดที่บึงบอระเพ็ด 

นะครับ และเร็วๆนี้ ก็จะประมูลคือยายรานคาทั้งหมด นะครับ ที่บังวิว

เราและก็ไมสวย เปนอาคารที่ถาวรอยูดานขาง มันก็จะมองไปโลงขึ้น 

สําหรับพื้นที่จอดรถที่บอกวาน้ําทวม ตอนนี้เราปรับพื้นที่ใหม เอาดินใส

หมดเลย นะครับ แลวเอาหินคลุกลงขางบนและอนาคตก็อยากให

รบกวนทาน สจ. ถามีงบประมาณอยากใหทําเปนลานจอดรถคอนกรีต

เลย จะไดมาตรฐาน อีกจุดหนึ่งบริเวณจุดถายรูป นะครับ เปนสวนแกะ

ดานหนาเปนหินคลุกอยู  อาจจะตองปรับภูมิทัศนเปนสวนหยอมหรือ

เปนทางเดินเพราะตรงนั้นเปนไฮไลทที่จะถายรูป เรือเอี่ยมจุนเราจะเห็น

เรือเอี่ยมจุนทั้งลําเลย หลายๆเรื่องที่เราตองปรับปรุงมีดินทรุดตรงนั้น

เราก็ทําทางกั้นดินใหม จะเห็นไดวาจุดขายอีกจุดนึงของเรากค็ือ วาเรามี

สระน้ําที่อยูระหวางอควาเรียมกับจระเขหวาดเสียว จะเห็นบัวนะครับ

อันนั้นคือบัวหลวง จุดนี้เราก็พัฒนาอาจจะทําเปนจุดทองเที่ยวเอาเรือ

ไปจอดและก็มีทางเดินเขาไปใหทุกคนไดถายรูปเวลาบัวมันออกดอก  

นะครับ อันนี้ก็เปนจุดหนึ่งที ่เปนจุดขายของเราสิ่งสําคัญโดยเฉพาะทาง

ประธานสภาฯ และคณะกรรมการบึงบอระเพ็ด เห็นควรจะทํามากๆ คือ

จุดถายรูป ทําจุดถายรูปกันเยอะๆ เพราะคนเราชอบถายรูป ไปตรงไหน

ก็อยากจะถายรูป นะครับ ในแตละจุดจะเห็นไดวาเราเขาไป ทาน 

ประธานฯ บอกเสมอวาจุดแรก ที่เราจะตองเปลี่ยนแปลง คือ ปายบึง

บอระเพ็ดใหมันใหญกวานี้สองสจ.เจมส บอกทางเขาใหมนัดูเดนมากกวา

นี้ นะครับ มันก็ตองใชงบประมาณ ก็ตองหวังพึ่งจากพวกทาน สจ. ทุก

ทานนะครับ ในการพิจารณาเอางบประมาณลงไปทําตรงนั้น โดยที่

รูปแบบแปลนหรือรูปแบบตางๆ คณะกรรมการจะพิจารณาและใหกอง

ชางเปนคนออกแบบและก็พิจารณาอีกทีวามันโอเคไหม จุดนี้สมควรตั้ง

สถานที่นี้เปนอยางไร สิ่งที่นาสนใจที่จะเอามาใหมคืออะไรบาง อันนี้ก็

เปนนิมิตหมายที่ดี ที่ผมวาทางสภาและทานผูบริหารคิดรวมกัน ทํางาน

รวมกัน ไมไดใหผูบริหารคิดอยางเดียว นะครับ ทางสภาก็เขามารวมคิด

ตรงนี้ก็สามารถพัฒนาได เรื่องที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับภัยแลง ภัยแลง 

เราเตรียมการเปนการดําเนินการรวมกับจังหวัด จะเปนคําสั่งรวมของ

จังหวัดเลย นะครับ อันนี้ตองทํารวมกันดานเครื่องจักรกล เราชวย

คอนขางเยอะมาก โดยเฉพาะลาดยาว สจ.ชุติมา จะรูดี ปนี้น้ําไมทวม 
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ถนนลาดยาว ก็เนื่องจากการบูรณาการ ซึ่งทางจังหวัดจะขอ

เครื่องจักรกลเราไปดําเนินการคลองสวยน้ําใส นะครับ กองทัพภาค

ที่ 3 ลงไปรวมกันกับ อบต.ทองถิ่นในพื้นที่คอนขางสูง อันนี้แกได

แลวของลาดยาวเราก็ลงมือทุกอยาง และโครงการตางๆ  เกี่ยวกับ

คลองสวยน้ําใส ทุกอบต. สามารถขอมาไดที่อบจ.  เราก็จะสง

เครื่องจักรเราไปดําเนินการขุดลอกผักตบชวา วัชพืช ใหแหลงน้ําให

สามารถเดินไดเร็วขึ้น นอกจากนี้เครื่องจักรกลเรายังสนับสนุนให 

อบต. ในพื้นที่  นะครับ ถามันมีโครงการที่เรงดวน ชวยเหลือ

ประชาชน ตามระเบียบเราจะนําเครื่องจักรกลไปชวย แตน้ํามัน

ทาง อบต.เปนคนออก นี้ก็ทําหนังสือแจงมา หรือโครงการอะไรที่

เรงดวนจริงๆ ประสานกันมาวาถาไมทําประชาชนเดือดรอนแน เรา

ก็จะเขาไปดําเนินการใหกอน อันนี้เปนจุดสําคัญ สําหรับเรื่องการ

แจกจายน้ํา รถนํ้าเราเหลือนอย เหลือแค 4 คัน ซื้อใหมก็ไมได นะ

ครับ ยังเปนปญหากับ สตง. นะครับ เดี๋ยวผมรอกฎหมายใหม 

อํานาจหนาที่ อบจ.ใหม เดี๋ยวคงวากันอีกที นะครับ ทําเทาที่รอง

ขอมาเราก็จะไปบริการ ตอนนี้ก็บริการอยูทุกอําเภอที่รองขอมา  

อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องการเจาะบอ นะครับ เจาะบอเราจะเนนเปา

มากกวาในสถานที่บอเคาตัน บอน้ําไมขึ้น เราจะออกบริการ การ

เปาเราเปาไปประมาณ ตั้งแตปงบประมาณมา 3 – 4  เดือน เปา

ประมาณ  50 บอแลวแตจํานวนที่เจาะอาจจะนอย ครับ ไมเยอะ 

ยังไมถึง 10 บอ ก็เนื่องจากวาขบวนการในการที่จะเจาะบอ ขอ

อนุญาตกรมทรัพยดวย นะครับ และสิ่งสําคัญเลยคือขบวนการ

คอนขางจะใชเวลานิดนึงในการที่จะขออนุญาต ถาขอมาเราก็ไปทํา

ใหถามีใบอนุญาตเราก็ไปทําให ทุกที่นะครับ ที่เปนที่สวนรวม ที่

สาธารณะ ใชประโยชนรวมกัน เพราะสมัยนี้เราไปขุดในที่เอกชน

ไมได นะครับ โดนเลย อยางที่ทานบอก บอสระน้ําขนมครก อยาง

รุนทานอํานาจทําไดไหม สมัยนั้นทําไดครับ สมัยนี้ไมได ทําไป สตง. 

เลนเลยไปขุดในพื้นที่คนอื่น เกิดประโยชนแกคนกลุมเดียว เลนเรา

อีกทําไมได ดีไหมครับ ผมวาดี นะครับ ดีมากๆ เลย แตเราทําไมได

ตรงนี้นะครับ บางอยางก็หนวยงานขางๆ เรา ซึ่งเปนหนวยงาน

ตรวจสอบ ของเราโดนเยอะมากหลายๆ เรื่องที่เรียกเงินคืน ที่วา

เปนอํานาจหนาที่เรา เราคิดวาเราทําในระดับจังหวัด แตเคาคิดไม

เหมือนเรา นะครับ ก็ตองชี้แจงกันไป ตัวไหนช้ีแจงไมไดเราก็ตอง 
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คืนเงิน อันน้ีก็เปนเหตุซึ่ง เราทํางานคอนขางจะยากนิดนึง นะครับ 

ลําบากมากขึ้น ก็นําเรียน สําหรับศูนยไต ผมยังไมแนใจวามันเปน

อํานาจหนาที่เรารึเปลา มันเฉพาะกิจ มันเปนอํานาจหนาที่ของ

สาธารณสุข แตเรื่องที่เราจะสนับสนุนเครื่องไตไดไมไดเดี๋ยวตอง

ลองถาม สตง.  นะครับ ตอนนี้ผมตองพึ่งตรงนี้เปนหลัก เพราะวา

เคาเปนคนตรวจเรา ถาไมถามเคา เราก็ไมรูคําตอบวา ทําไปแลว

เราจะโดนไมโดนอันนี้เดี๋ยวจะขอรับไวแลวลองปรึกษาทางสตง. 

ดูกอนวา มันใชอํานาจหนาที่เราไหม เราสามารถสนับสนุนอะไรได

บาง ครับนําเรียนทานประธานครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง    - เชิญทาน ชุติมา 

ประธานสภา อบจ. นว. 

 

นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   -  เรียนทานประธานสภาฯ นะคะ ดิฉันนางสาวชุติมา เสรีรัฐ 

ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอ

ลาดยาว ไดมีการเห็นขอมูล นะคะ เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจาง ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เกี่ยวกับโครงการพลังงานทดแทน  

18  ลาน ซึ่ง ณ ตรงนี้ อยากสอบถามขอมูลวางบตัวนี้ มันเปนงบได

จากไหนมา และก็ทําบริเวณที่ไหน เพราะวามันก็เปนสิ่งที่ดี นะคะ 

เกี่ยวกับพลังงานทดแทน เพราะวาทุกวันนี้คือพลังงานของเรามันก็

นอยลง นะคะ ถาเผื่อวาเปนโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อื่นๆ สามารถขอได ก็จะไดไปประชาสัมพันธ ใหเคาดําเนินการใน

เรื่องนี้ดวย นะคะ ขอบคุณมากคะ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เดี๋ยวใหผูรูรายละเอียด  ผอ.กองกิจการพาณิชย ชี้แจงครับ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่    

นายก อบจ.นว. 
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นายสันติ   จันทรเผิบ - เรียนประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ผูอํานวยการกองกิจการพาณิชย นครสวรรค ที่เคารพครับ ประเด็นเรื่องของพลังงานทดแทนที่ อบจ.

นครสวรรค ไดรับ ก็คือไดรับจากกรมอนุรักษพลังงานทดแทน 

กระทรวงพลังงาน ในรูปแบบของการใหเปนการใหเปลา ครับ แต

วาเราตองทําหนังสือทํารายละเอียดโครงการ ไปขอที่กรมอนุรักษ

พลังงาน ซึ่งเคาจะมีการสํารวจ และคํานวณรายการตางๆ ที่เรา

เสนอขอไป ความเปนไปได ความคุมทุน ความคุมคา ใน  18 ลาน 

ที่เราไดมาเราจะทําแบบพลังงานแสงอาทิตย เปนโซลาเซล ลอยน้ํา 

ก็คืออยูหลังอควาเรียม เดือนหนึ่งเราจายไฟอควาเรียม เดือนละ 

350,000 บาท แตถาไดระบบนี้มามันจะผลิตกระแสไฟฟาได 

300 กิโลวัตต 7 ป คุมทุน ครับ หมายถึงวาสรางระบบนี้แลว 18 

ลาน นี้คุ มทุน นี้ คือที่ มา แตรายละเอียดการขอยั ง ไง และ

รายละเอียดที่ตองใชในโครงการมีอยู ถาทานอยากไดก็ยินดีที่จะ 

ซีร็อกให เผื่อที่ทานจะไปประชาสัมพันธ ใหหนวยงานอื่น หรือ

ทองถิ่นอื่นที่เขาสนใจ เราไดมาปนี้กําลังดําเนินการ เบื้องตนแคนี้

ครับ ถาทานสนใจรายละเอียดยินดีจะถายเอกสารใหนะครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง - ทานอื่น มีอะไรอีกไหมคะ ไมมี ในเรื่องของทานกิติรัตน นะคะ  

ประธานสภา อบจ. นว. บึงบอระเพ็ดตอนน้ีก็มีการพัฒนารายงานเปนการตอเนื่อง เรื่องของ

การปรับบุคลากร สถานที่  แตนิดนึง เดี๋ยวฝากทางทานปลัดฯ วา

สมาชิกหลายทาน ถามวาบึงของเราเหมือนมีการออกแบบ

สะเปะสะปะเปนไปไดไหมถาเราจะจางบุคคลผูรูออกแบบเผื่อไว 

เปนสเต็ปเลยบางสวน ที่ตองตอเติมและเรื่องงบประมาณเดี๋ยวทาง

สภาฯ ก็พรอมอยูแลว ยังไงก็ฝากทางฝายบริหารชวยไปคิดเรื่อง

ระเบียบดวยวาเราจะทํายังไง ในเรื่องแบบที่ออกมา มันไปคนละ

ทิศทางบางอะไรบาง มันไมเปนรูทเดียวกันหรือวาจุดขายของเรามัน

ยัง ไม เดน อันนี้ ก็ฝากนิดนึ ง ถาเรามีการจ างคนมาคิดแบบ

งบประมาณอาจไปจางผูออกแบบโดยตรงเลย คือเราใชกองชาง 

กองชางของเราก็ทั้งงานในหนาที่ เรื่องถนน เรื่องคลอง งบประมาณ

ก็เยอะอยูแลว เพราะฉนั้นเนี่ยไปออกแบบที่บึงบอระเพ็ด บางทีก็ทํา

กันมันมีขอผิดพลาดกันอยางตอเนื่อง รีบบาง อะไรบาง ความ

สมบูรณมันไมคอยมีแตตอนนี้ทางสภาพรอมที่จะใหพัฒนาบึง

บอระเพ็ด  
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เราก็นาจะมีการออกแบบซึ่งรองรับไวเลย เราจะทําอะไรบาง 1- 2- 3  

ยังไงทานผอ.ประชุมคณะกรรมการชุดใหญสักครั้งหนึ่งในชวงตน

เดือนมีนาคม เดี๋ยวลองไปคุยกันดูวาเราจะทําอะไรไดบาง นะคะ ก็

ฝากคิดนิดนึง ในสวนในเรื่องของภัยแลง เราก็เปนที่ทราบกันนะคะ 

ทุกป สจ.ก็ตองเริ่มไปคุยกับพี่นองประชาชน จะรองรับอะไรกัน

อยางไรบางมันมีหลายหนวยงานนะคะ เรื่องศูนยฟอกไตยังไงก็ฝาก

นิดนึง ทานผอ. คนใหมมาลองไปหาแนวทางปฏิบัติภาระกิจที่เราจะ

ไปรวม กําลังสรางโรงพยาบาลใหมแบบนี้นาจะเปนเรื่องที่ดี ถาเรา

จะทําขึ้นมาขอบริจาคจากเอกชนคือตอนนี้ทางเอกชน ทางอัยการ 

เดี๋ยววันที่ 10 เดี๋ยวแจงกองชางไวเลยนะ ทานผอ. ใหเราไปจัด

สถานที่ ทางอัยการจังหวัด อธิบดีมามอบเงินใหกับโรงพยาบาล 

สวนตัว มาประมาณ 50 ทาน แลวเคาขอให อบจ. ไปจัดสถานที่

เรื่องเตนท ผูกผา เรื่องโตะ ฝาก ผอ. ไวดวยเลยคะ เปนสิ่งที่ดีถาเรา

รีบทําตอนนี้ ถาเรากําหนดขึ้นมาเราอาจจะรับบริจาคใหทาง

โรงพยาบาลเขาดําเนินการไปพรอมๆ กันเลย ก็ดีนะคะ ก็ฝากไว

นิดนึงก็ดีนะคะ ก็ฝากไวนิดนึงในเรื่องศูนยฟอกไต ทางสจ.ชุติมา 

ถามเรื่องการจัดซื้อจัดจางพลังงานทดแทนเชื่อวาทางทองถิ่นทราบ

กันหมดแลว สวนใหญทางกรมอนุรักษเคาก็จะผานทาง อบต. 

เทศบาล ที่มีโครงการและก็ใชไฟเยอะ เคาก็จะมองเรื่องความคุมคา

นะคะ แตวาทาง อบต.เอง บางที่ถาอยูหางไกลที่ใชไฟนอยเคาคงยัง

ไมลง  เพราะความคุมคายั งไมมี  มองจุดใหญๆ กอน นี่ เปน

งบประมาณของทางกรมพลังงานเคาโดยตรงเลยคะ ก็คงไมมีอะไร

นะคะ ขอปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 

นะคะ ณ บัดนี้คะ 

 

ปดประชุม    - เวลา 12.30  น. 
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